

บริษัท ทีพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย

- งบฐานะการเงินรวมและงบฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567
- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
- หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณดังกล่าว ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่อง การวัดมูลค่าของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย เป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบและได้นำเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องนี้

การวัดมูลค่าของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย

อ้างอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทข้อ 4.4 (นโยบาย การบัญชี เรื่อง สำรองค่าสินไหมทดแทนและ ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย) หมายเหตุข้อ 21 (หนี้สิน จากสัญญาประกันภัย) และ หมายเหตุข้อ 8.6 (ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ และการใช้ดุลยพินิจ เรื่อง การวัดมูลค่าของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย)

หนี้สินจากสัญญาประกันภัยจำนวน 24,501 ล้านบาท ประกอบไปด้วยสององค์ประกอบหลัก ได้แก่

1. สำรองค่าสินไหมทดแทน (Claim liabilities) ประกอบด้วย สำรองค่าสินไหมที่ได้รับรายงานแล้ว แต่ยังไม่ได้ตกลง (Claim reserves) ค่าสินไหม ทดแทนค้างจ่าย (Claim payables) และสำรอง ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน (Claim incurred but not reported: IBNR) รวมถึง สำรองค่าจัดการสินไหมและค่าจัดการสินไหม ค้างจ่าย (Claim handling reserve and payable)
2. สำรองเบี้ยประกันภัยที่เรียกว่าสำรองเบี้ยประกันภัย ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

การปฏิบัติงานตรวจสอบที่สำคัญของข้าพเจ้าเกี่ยวกับ สำรองค่าสินไหมทดแทน (Claim liabilities) ได้แก่

- ทำความเข้าใจกระบวนการควบคุมสำหรับการประเมิน และอนุมัติคุณสมบัติของผู้สำรวจภัย และรวบรวม เอกสารการอนุมัติผู้สำรวจภัยรายใหม่ระหว่างปี เพื่อใช้เป็นหลักฐานการตรวจสอบ
- ประเมินและทดสอบสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันภัยหลัก (Core Insurance System) ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลและส่งผ่าน ข้อมูลไปยังระบบบัญชี
- ประเมินและทดสอบประสิทธิผลของการออกแบบ การควบคุมภายในที่สำคัญในกระบวนการจัดการ สินไหมและกระบวนการตั้งสำรองค่าสินไหมทดแทน (Claim liabilities) โดยตรวจเอกสารหลักฐานใน แต่ละกระบวนการควบคุมที่สำคัญในการตั้งสำรอง ค่าสินไหมที่ได้รับรายงานแล้วแต่ยังไม่ได้ตกลง (Claim reserves) และสำรองค่าจัดการสินไหม (Claim handling reserve) รวมถึงตรวจกับเอกสาร ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับอนุมัติโดยผู้มีอำนาจของกลุ่มกิจการ
- ทำการสุ่มทดสอบสำรองค่าสินไหมที่ได้รับรายงาน แล้วแต่ยังไม่ได้ตกลง (Claim reserves) จากระบบ ประกันภัยหลัก (Core Insurance System) เพื่อ เปรียบเทียบมูลค่าประมาณการสินไหมทดแทน ที่ระบุกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการ สำรวจภัย นอกจากนี้มีการสุ่มทดสอบรายการ สำรองค่าจัดการสินไหม (Claim handling reserve) โดยตรวจทานกับใบแจ้งหนี้จากผู้สำรวจภัย

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับการวัดมูลค่าสำรองค่าสินไหมทดแทน (Claim liabilities) เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจอย่างมาก และใช้ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินสำรองค่าสินไหมทดแทน (Claim liabilities) ซึ่งประกอบไปด้วยรายการดังต่อไปนี้

- 1) สำรองค่าสินไหมทดแทน (Claim liabilities) จะบันทึกเมื่อได้รับการแจ้งคำเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัยตามจำนวนที่รับแจ้ง โดยกลุ่มกิจการ ได้จ้างผู้สำรวจภัยจากภายนอก (external surveyors) หรือใช้ผู้เชี่ยวชาญภายในสำหรับสินไหมบางประเภท เพื่อประเมินค่าสินไหมจ่าย (Claim payments) ผู้บริหารบันทึกมูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนมาจากรายงานการประเมินของผู้สำรวจภัย
- 2) ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน ("IBNR") ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับยอดสำรองนี้เนื่องจากวิธีที่ใช้ในการประมาณการมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับดุลยพินิจของผู้บริหารในการประมาณการยอดที่เกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญ

การประมาณการ IBNR มีการใช้ดุลยพินิจที่มีนัยสำคัญเนื่องจากขนาดและความไม่แน่นอนของหนี้สินที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว โดยการใช้ดุลยพินิจเกี่ยวข้องกับการประมาณการจำนวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว ณ สิ้นปี แต่กลุ่มกิจการ ยังไม่ได้รับรายงานความเสียหาย นอกจากนี้การรับประกันภัยบางประเภทต้องใช้ระยะเวลาในการตกลงความเสียหายซึ่งอาจมีผลทำให้เกิดผลแตกต่างระหว่างการประมาณการหนี้สินในครั้งแรกกับค่าสินไหมที่ตกลงแล้วมากขึ้นตามไปด้วย

- ทำการทดสอบรายการค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย (Claim payables) และสำรองค่าสินไหมที่ได้รับรายงานแล้วแต่ยังไม่ได้ตกลง (Claim reserves) ที่มีสาระสำคัญต่อกำไรขาดทุนของกลุ่มกิจการ โดยตรวจค่าสินไหมทดแทนที่ตกลงแล้วกับรายการการสำรวจภัย และเอกสารประกอบการจ่ายค่าสินไหม และตรวจทานสำรองค่าสินไหมที่ได้รับรายงานแล้วแต่ยังไม่ได้ตกลง (Claim reserves) กับรายการการสำรวจภัยที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้มีการทดสอบรายการสำรองค่าจัดการสินไหม (Claim handling reserve) โดยตรวจทานกับใบแจ้งหนี้จากผู้สำรวจภัย
- ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบ (รวมถึงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน) เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาการรายงาน
- ประเมินความเสี่ยงของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวม

การปฏิบัติงานตรวจสอบที่สำคัญของข้าพเจ้าเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน ("IBNR") ได้แก่ ทำความเข้าใจกระบวนการประมาณการสำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน ("IBNR") และวิธีการตั้งสำรองตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้ทำการทดสอบการควบคุมเกี่ยวกับกระบวนการจัดการสินไหม และกระบวนการตั้งสำรองค่าสินไหมทดแทน (Claim liabilities) และทำการทดสอบ ดังต่อไปนี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

การวัดมูลค่าของ IBNR ขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้อมูล และสมมติฐานที่นำมาใช้ ซึ่งมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจในเรื่องของเหตุการณ์ในอนาคต ทั้งข้อมูลภายในและภายนอกธุรกิจ โดยการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยของข้อสมมติฐาน ย่อมส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ต่อประมาณการหนี้สินดังกล่าว

ข้อสมมติฐานหลักที่สำคัญในการคำนวณสำรองได้แก่ อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์ที่เลือกใช้และ ปัจจัยในการพัฒนาการค่าสินไหมทดแทนแต่ประเภท ของการรับประกันภัย โดยมูลค่าของหนี้สินจากการ ประกันภัยขึ้นอยู่กับความครบถ้วนและถูกต้องของ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจำนวนครั้งของการเรียกค่าเสียหาย มูลค่าสินไหมทดแทนที่จ่าย และรูปแบบของการ เรียกจ่ายความเสียหายในอดีต ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ นำมาใช้ในการประมาณการความเสียหายที่จะ เกิดขึ้นในอนาคต โดยหากข้อมูลที่นำมาใช้ในการ คำนวณหนี้สินประกันภัยหรือใช้เป็นฐานในการใช้ ดุลยพินิจเพื่อกำหนดสมมติฐานนั้นไม่ครบถ้วนและ ถูกต้อง ย่อมส่งผลกระทบต่อมูลค่าของหนี้สินจาก สัญญาประกันภัย ปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวข้างต้นนั้น สะท้อนถึงความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ

- ประเมินประสิทธิผลของการออกแบบการควบคุม ภายในที่สำคัญในกระบวนการบันทึกค่าสินไหมและ การตั้งสำรองค่าสินไหมทดแทน (Claim liabilities) เนื่องจากข้อมูลความเสียหายในอดีตเป็นข้อมูลหลักที่ ใช้ในการประมาณการค่าสินไหมทดแทนของ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ข้าพเจ้าจึงได้ตรวจเอกสาร หลักฐานในแต่ละกระบวนการควบคุมที่สำคัญในการ ตั้งสำรองค่าสินไหมที่ได้รับรายงานแล้ว ซึ่งจำนวน สำรองค่าสินไหมที่บันทึกในงบการเงินรวมผ่านการ ตรวจสอบกับเอกสารที่เกี่ยวข้องและการอนุมัติโดยผู้มี อำนาจของกลุ่มกิจการ
- สุ่มทดสอบสำรองค่าสินไหมที่ได้รับรายงานแล้วแต่ ยังไม่ได้ตกลง (Claim reserves) ที่บันทึกในระบบ การเรียกร้องค่าสินไหม ซึ่งเป็นระบบประกันภัยหลัก ในการบันทึกข้อมูลประกันภัยของกลุ่มกิจการ โดย การเปรียบเทียบกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงาน การสำรวจภัย

นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ทดสอบรายการประมาณการ ค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมจ่าย มีดังต่อไปนี้

- ทำการทดสอบ โดยเลือกตรวจรายการสำรองค่า สินไหมทดแทน (Claim liabilities) ที่มีสาระสำคัญต่อ กำไรขาดทุนของกลุ่มกิจการ ซึ่งประกอบด้วยค่า สินไหมทดแทนค้างจ่าย (Claim payables) สำรอง ค่าสินไหมที่ได้รับรายงานแล้วแต่ยังไม่ได้ตกลง (Claim reserves) และ สำรองค่าจัดการสินไหมและ ค่าจัดการสินไหมค้างจ่าย (Claim handling reserve and payable) และตรวจกับรายงานการสำรวจภัย ที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจทานการกระทบยอดของข้อมูลค่าสินไหม ระหว่างระบบการเรียกร้องค่าสินไหมที่อยู่ภายในระบบ ประกันภัยหลักกับข้อมูลที่นักคณิตศาสตร์ประกันภัย นำมาใช้ในการคำนวณประมาณการค่าสินไหมทดแทน ณ วันที่ในงบการเงินรวมว่าถูกต้องและครบถ้วน

- ทำการประเมินวิธีที่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยของกลุ่มกิจการใช้ในการจัดทำประมาณการว่ามีความสอดคล้องกับวิธีที่ใช้ในธุรกิจประกันภัย และสอดคล้องกับปีก่อนหรือไม่ และทำความเข้าใจข้อสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณสำรอง รวมถึงประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติฐานที่มีนัยสำคัญที่ผู้บริหารเลือกใช้ โดยทำการเปรียบเทียบอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์ในอดีตโดยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก กับอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนที่คาดการณ์ซึ่งเลือกใช้โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยของกลุ่มกิจการ และวิเคราะห์ผลต่างที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ทำการทดสอบการคำนวณปัจจัยการพัฒนาค่าสินไหมทดแทนโดยอ้างอิงจากข้อมูลค่าสินไหมทดแทนในอดีต
- ทำการประเมินความรู้ความสามารถและความเที่ยงธรรมของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญของผู้บริหาร
- ทำการว่าจ้างนักคณิตศาสตร์ประกันภัยของข้าพเจ้า ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ให้จัดทำแบบจำลองอย่างเป็นอิสระเพื่อประเมินว่า ประมาณการที่ดีที่สุดของสำรองค่าสินไหมทดแทนขั้นต้นและสุทธิจากการรับประกันภัยต่อของกลุ่มกิจการ สำหรับแต่ละประเภทกรรมธรรม์ที่เลือกมาทดสอบอยู่ในช่วงประมาณการที่เหมาะสมหรือไม่ นักคณิตศาสตร์ประกันภัยของข้าพเจ้าได้ใช้ข้อมูลทางสถิติของกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในการจัดทำประมาณการดังกล่าว

จากการปฏิบัติงานทั้งหมดในข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่า สมมติฐานที่ผู้บริหารใช้มีความเหมาะสม และการวัดมูลค่าของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยมีความน่าเชื่อถือ

ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัทหรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรรมการ
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรอบระยะเวลาปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

วิภาสรี วิมานรัตน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9141
กรุงเทพมหานคร
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
สินทรัพย์					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	9	1,781,041,573	2,607,629,149	50,878,713	291,171,065
เบี้ยประกันภัยค้ำรับสุทธิ	10	5,265,848,084	7,323,262,048	-	-
รายได้จากการลงทุนค้ำรับ		43,895,246	44,976,973	5,292,230	1,199,271
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุทธิ	11, 21	18,960,934,097	20,781,471,620	-	-
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อสุทธิ	12	4,833,193,520	3,862,882,947	-	-
ลูกหนี้การค้าสุทธิ	13	11,417,098	3,934,059	95,124,493	2,682,888
สินทรัพย์ลงทุน					
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ	14	15,214,748,428	15,041,765,954	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	15	359,985,523	319,814,413	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	15	-	-	9,889,387,350	9,889,387,320
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสุทธิ	16	149,875,464	151,863,901	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	17	1,408,852,755	1,471,649,077	22,634,825	3,496,707
ค่าความนิยม	18	248,455,379	248,455,379	-	-
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนสุทธิ	19	96,917,767	79,580,765	672,644	840,806
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของรอบระยะเวลาปัจจุบัน		181,826,142	49,335,645	447,147	12,372
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ	20	1,454,319,393	1,477,283,909	-	-
เบี้ยประกันภัยต่อจ่ายล่วงหน้าสุทธิ		1,080,561,582	2,077,062,793	-	-
ค่านายหน้าประกันภัยจ่ายล่วงหน้า		1,013,498,416	997,764,185	-	-
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	36	-	-	213,500,000	90,000,000
สินทรัพย์อื่น		1,017,536,817	720,791,967	29,052,187	1,145,337
รวมสินทรัพย์		53,122,907,284	57,259,524,784	10,306,989,589	10,279,935,766

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

งบฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สิน					
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	21	24,500,911,039	27,410,686,551	-	-
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	22	8,244,163,074	9,148,742,173	-	-
ค่านายหน้าประกันภัยค้างจ่าย		964,344,217	969,845,935	-	-
หุ้นกู้สุทธิ	23	998,868,199	998,201,165	998,868,199	998,201,165
ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า		7,067,223,770	7,821,602,652	-	-
บัญชีตั้งพักค่าเบี้ยประกันภัย		40,687,203	39,453,353	-	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	24	469,193,826	502,571,272	25,082,948	6,038,358
หนี้สินอื่น	25	1,478,775,917	1,374,676,194	74,803,588	31,660,900
รวมหนี้สิน		43,764,167,245	48,265,779,295	1,098,754,735	1,035,900,423

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

งบฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)					
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ จำนวน 600,010,000 หุ้น					
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท	27	600,010,000	600,010,000	600,010,000	600,010,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
หุ้นสามัญ จำนวน 594,292,336 หุ้น					
จ่ายชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท	27	594,292,336	594,292,336	594,292,336	594,292,336
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		895,385,444	895,385,444	8,541,105,044	8,541,105,044
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง					
ส่วนได้เสียในบริษัทย่อย		1,354,834	1,354,834	-	-
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว					
ทุนสำรองตามกฎหมาย	28	121,473,834	119,920,324	59,429,234	59,429,234
สำรองทั่วไป	28	1,289,473,447	1,197,602,141	-	-
ยังไม่ได้จัดสรร		9,778,547,056	9,301,597,622	11,835,187	48,156,403
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		(3,510,531,578)	(3,272,373,583)	1,573,053	1,052,326
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท		9,169,995,373	8,837,779,118	9,208,234,854	9,244,035,343
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		188,744,666	155,966,371	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		9,358,740,039	8,993,745,489	9,208,234,854	9,244,035,343
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		53,122,907,284	57,259,524,784	10,306,989,589	10,279,935,766

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท	บาท	บาท
รายได้				
เบียประกันภัยรับ	32,824,084,212	34,787,284,220	-	-
<u>หัก</u> เบียประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ	<u>(25,260,244,482)</u>	<u>(25,232,481,341)</u>	-	-
เบียประกันภัยรับสุทธิ	7,563,839,730	9,554,802,879	-	-
<u>บวก(หัก)</u> สำรองเบียประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้ (เพิ่มเติมจากปีก่อน)	<u>1,044,231,494</u>	<u>(662,188,795)</u>	-	-
เบียประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ	8,608,071,224	8,892,614,084	-	-
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	5,586,115,939	5,557,436,891	-	-
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	701,208,347	729,837,129	980,850,246	313,268,898
กำไรจากเงินลงทุน	128,293,317	106,815,095	-	-
กำไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	(1,737,185)	1,246,414	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	40,171,110	15,548,234	-	-
รายได้ค่าบริการอื่น	41,841,739	16,791,891	100,046,933	2,507,372
รายได้อื่น	136,625,391	139,908,126	30	30
รวมรายได้	15,240,589,882	15,460,197,864	1,080,897,209	315,776,300
ค่าใช้จ่าย				
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ				
ค่าสินไหมทดแทน	17,211,628,246	15,111,585,023	-	-
<u>หัก</u> ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ				
ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ	<u>(11,286,496,907)</u>	<u>(9,107,885,690)</u>	-	-
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	3,056,140,820	3,065,104,635	-	-
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	1,623,830,375	1,676,392,360	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	35,161,280	24,514,711	35,161,280	24,514,711
ต้นทุนบริการ	456,326,463	314,504,834	41,283,070	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	30 2,238,698,917	2,172,698,235	89,907,467	71,499,412
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	34 440,512	801,699	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	13,335,729,706	13,257,715,807	166,351,817	96,014,123
กำไรก่อนภาษีเงินได้	1,904,860,176	2,202,482,057	914,545,392	219,762,177
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	33 (367,353,281)	(419,892,599)	-	-
กำไรสุทธิ	1,537,506,895	1,782,589,458	914,545,392	219,762,177

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปยัง					
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการประมาณการ					
นักคณิตศาสตร์ประกันภัย	24	70,911,769	965,766	520,727	804,510
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
	20	(14,078,208)	(32,251)	-	-
รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
		56,833,561	933,515	520,727	804,510
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปยัง					
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่วัด					
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		(374,168,386)	(1,792,700,024)	-	-
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนที่วัด					
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
และการด้อยค่าที่โอนเข้าไปยังกำไรหรือขาดทุน		5,791,530	32,496,588	-	-
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
	20	73,727,101	352,035,817	-	-
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
		(294,649,755)	(1,408,167,619)	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสุทธิจากภาษี					
		(237,816,194)	(1,407,234,104)	520,727	804,510
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี					
		1,299,690,701	375,355,354	915,066,119	220,566,687

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีพีย กรู๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
การแบ่งปันกำไร:					
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท	1,521,240,858	1,759,440,740	914,545,392	219,762,177	
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	16,266,037	23,148,718	-	-	
	<u>1,537,506,895</u>	<u>1,782,589,458</u>	<u>914,545,392</u>	<u>219,762,177</u>	
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม:					
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท	1,283,082,863	370,133,128	915,066,119	220,566,687	
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	16,607,838	5,222,226	-	-	
	<u>1,299,690,701</u>	<u>375,355,354</u>	<u>915,066,119</u>	<u>220,566,687</u>	
กำไรต่อหุ้น					
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	35	2.56	2.96	1.54	0.37

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีพีย กรู๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

งบการเงินเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือ	งบการเงินรวม														
	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท												รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น	ส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม	รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น
	องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น						กำไรสะสม								
	ทุนที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น			กำไร(ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจาก การวัดมูลค่าเงินลงทุน			กำไร(ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจาก การประมาณการ			กำไรสะสม					
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น สำหรับการปรับ โครงสร้างกิจการ	กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน - สุทธิจากภาษี	กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน - สุทธิจากภาษี	กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน - สุทธิจากภาษี	กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน - สุทธิจากภาษี	กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน - สุทธิจากภาษี	กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน - สุทธิจากภาษี	กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน - สุทธิจากภาษี	กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน - สุทธิจากภาษี	กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน - สุทธิจากภาษี			
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท			
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566	594,292,336	895,385,444	1,354,834	(1,895,365,381)	16,497,634	(1,878,867,747)	118,857,468	1,136,277,450	8,343,199,851	9,210,499,636	140,468,007	9,350,967,643			
กำไรสุทธิ	-	-	-	-	-	-	-	-	1,759,440,740	1,759,440,740	23,148,718	1,782,589,458			
เงินปันผลจ่าย	29	-	-	-	-	-	-	-	(742,853,645)	(742,853,645)	(9,723,833)	(752,577,478)			
ทุนที่ออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000	20,000,000			
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(30)	(30)			
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร	28	-	-	-	-	-	-	61,324,691	(61,324,691)	-	-	-			
โอนเข้ากำไรสะสม	-	-	-	-	(4,198,223)	(4,198,223)	-	-	4,198,223	-	-	-			
สำรองตามกฎหมาย	28	-	-	-	-	-	1,062,856	-	(1,062,856)	-	-	-			
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการประมาณการ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษี	26	-	-	-	-	901,264	901,264	-	-	-	901,264	32,251	933,515		
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษี	26	-	-	-	(1,415,958,408)	-	(1,415,958,408)	-	-	-	(1,415,958,408)	(18,206,481)	(1,434,164,889)		
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และการด้อยค่าที่โอนเข้าไปยัง กำไรหรือขาดทุน - สุทธิจากภาษี	26	-	-	-	25,749,531	-	25,749,531	-	-	-	25,749,531	247,739	25,997,270		
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	594,292,336	895,385,444	1,354,834	(3,285,574,258)	13,200,675	(3,272,373,583)	119,920,324	1,197,602,141	9,301,597,622	8,837,779,118	155,966,371	8,993,745,489			

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีพีย กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

หมายเหตุ	งบการเงินรวม													
	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท												รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น - บริษัท	
	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น						รวม องค์ประกอบอื่น ของผู้ถือหุ้น	กำไรสะสม						
	ผลกำไร(ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจาก			ผลกำไร(ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจาก				กำไรสะสม			ส่วน ที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม			
	ทุนที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น			การวัดมูลค่าเงินลงทุน ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน				การประเมินการ ของส่วนของ				กำไรสะสม จัดสรรแล้ว		
	สำหรับการปรับ มูลค่าหุ้น			นักคณิตศาสตร์ประกันภัย				เจ้าของ						
ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น สำหรับการปรับ มูลค่าหุ้น	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษี	นักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษี	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษี	กำไรสะสม จัดสรรแล้ว		สำรองตาม กฎหมาย	สำรองทั่วไป	ยังไม่ได้จัดสรร				รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท			บาท	บาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567	594,292,336	895,385,444	1,354,834	(3,285,574,258)	13,200,675	(3,272,373,583)	119,920,324	1,197,602,141	9,301,597,622	8,837,779,118	155,966,371		8,993,745,489	
กำไรสุทธิ	-	-	-	-	-	-	-	-	1,521,240,858	1,521,240,858	16,266,037	1,537,506,895		
เงินปันผลจ่าย	29	-	-	-	-	-	-	-	(950,866,608)	(950,866,608)	(18,529,513)	(969,396,121)		
ทุนที่ออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,700,000	34,700,000		
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(30)	(30)		
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร	28	-	-	-	-	-	-	91,871,306	(91,871,306)	-	-	-		
สำรองตามกฎหมาย	28	-	-	-	-	-	1,553,510	-	(1,553,510)	-	-	-		
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการประเมินการ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษี	26	-	-	-	-	54,788,679	54,788,679	-	-	-	54,788,679	2,044,882	56,833,561	
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษี	26	-	-	-	(297,535,746)	-	(297,535,746)	-	-	-	(297,535,746)	(1,747,233)	(299,282,979)	
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และการตัดค่าที่โอนเข้าไปยัง กำไรหรือขาดทุน - สุทธิจากภาษี	26	-	-	-	4,589,072	-	4,589,072	-	-	-	4,589,072	44,152	4,633,224	
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567	594,292,336	895,385,444	1,354,834	(3,578,520,932)	67,989,354	(3,510,531,578)	121,473,834	1,289,473,447	9,778,547,056	9,169,995,373	188,744,666	9,358,740,039		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

		งบการเงินเฉพาะกิจการ					
		องค์ประกอบอื่น					
		ของส่วนของผู้ถือหุ้น					
		ผลกำไร(ขาดทุน)			กำไรสะสม		
		ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจาก			การประมาณการ		
		หักคณิตศาสตร์ประกันภัย			จัดสรรแล้ว		
		- สุทธิจากภาษี			สำรองตาม		
หมายเหตุ	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		กฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	รวม	
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566	594,292,336	8,541,105,044	247,816	59,429,234	571,247,871	9,766,322,301	
กำไรสุทธิ	-	-	-	-	219,762,177	219,762,177	
เงินปันผลจ่าย	29	-	-	-	(742,853,645)	(742,853,645)	
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจาก							
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	-	804,510	-	-	804,510	
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	594,292,336	8,541,105,044	1,052,326	59,429,234	48,156,403	9,244,035,343	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567	594,292,336	8,541,105,044	1,052,326	59,429,234	48,156,403	9,244,035,343	
กำไรสุทธิ	-	-	-	-	914,545,392	914,545,392	
เงินปันผลจ่าย	29	-	-	-	(950,866,608)	(950,866,608)	
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจาก							
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	-	520,727	-	-	520,727	
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567	594,292,336	8,541,105,044	1,573,053	59,429,234	11,835,187	9,208,234,854	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
เบี่ยงปรับกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง	33,436,389,839	34,119,435,591	-	-
เงินรับ(จ่าย)เกี่ยวกับการรับประกันภัยต่อ	(7,460,543,359)	(9,699,344,279)	-	-
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง	(17,708,948,570)	(15,323,999,114)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง	(448,140,848)	(542,035,757)	-	-
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง	(3,034,431,005)	(3,075,275,988)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	(1,354,891,237)	(1,445,820,891)	-	-
เงินรับ(จ่าย)เกี่ยวกับค่าบริการอื่น	(451,269,446)	(316,704,233)	(18,408,056)	-
ดอกเบี้ยรับ	202,581,251	185,937,925	2,827,559	928,460
เงินปันผลรับ	511,810,741	568,496,261	973,929,729	905,423,503
รายได้อื่น	140,104,174	146,310,480	-	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	(2,828,484,739)	(2,536,820,046)	(85,507,582)	(65,861,412)
จ่ายภาษีเงินได้	(429,750,827)	(531,944,996)	(434,775)	(9,285)
เงินรับเกี่ยวกับสินทรัพย์ทางการเงิน	5,935,732,500	5,448,685,013	-	-
เงินจ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์ทางการเงิน	(6,412,984,532)	(7,106,704,388)	-	-
อื่นๆ	163,015,782	332,947,702	1,026,585	748,570
เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	260,189,724	223,163,280	873,433,460	841,229,836
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
<u>กระแสเงินสดได้มา</u>				
เงินสดรับจากการขาย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	782,430	602,028	-	-
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน	782,430	602,028	-	-
<u>กระแสเงินสดใช้ไป</u>				
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(30,342,280)	(124,231,301)	(244,000)	(41,273)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(41,782,035)	(34,725,444)	-	(840,806)
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	36	-	(123,500,000)	(90,000,000)
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(72,124,315)	(158,956,745)	(123,744,000)	(90,882,079)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(71,341,885)	(158,354,717)	(123,744,000)	(90,882,079)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ	34,700,000	20,000,000	-	-
เงินสดรับคืนจากเงินให้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	16,000,000
เงินสดจ่ายเงินให้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	(16,000,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	-	380,000,000	-	380,000,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	-	(620,000,000)	-	(620,000,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	385,000,000	-	385,000,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	(917,000,000)	-	(917,000,000)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	23	1,000,000,000	-	1,000,000,000
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้	-	(2,042,536)	-	(2,042,536)
ต้นทุนทางการเงิน	(34,494,247)	(13,069,599)	(34,494,247)	(13,069,599)
จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า	(46,245,048)	(42,635,885)	(4,620,957)	(513,600)
จ่ายเงินปันผล	29	(969,396,120)	(950,866,608)	(742,853,645)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(1,015,435,415)	(568,043,162)	(989,981,812)	(530,479,380)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(826,587,576)	(503,234,599)	(240,292,352)	219,868,377
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	2,607,629,149	3,110,863,748	291,171,065	71,302,688
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	1,781,041,573	2,607,629,149	50,878,713	291,171,065
รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีสาระสำคัญประกอบด้วย:				
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน	6,787,960	18,776,797	-	-
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน	200,160	892,035	-	-
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้	17	74,007,800	23,816,217	2,999,958
การโอนที่ดินและอาคารไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	16	-	3,673,969	-
การโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปยังยานพาหนะ	17	-	3,598,507	-
จัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีระยะเวลาครบกำหนด				
ไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่ได้มา จากเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยวิธีธรรม				
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไปเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	401,680,515	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนดังนี้

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

การประกอบการธุรกิจหลักของบริษัทคือการลงทุนโดยถือหุ้นในบริษัทอื่น

บริษัทและบริษัทย่อยรวมเรียกว่า “กลุ่มกิจการ”

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและข้อกำหนดภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดทำและยื่นงบการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (“ประกาศ คปภ.”)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่อธิบายในนโยบายการบัญชี

การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยกำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและการใช้วิจารณญาณของผู้บริหารตามกระบวนการในการนำนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัติ กลุ่มกิจการเปิดเผยเรื่องการใช้วิจารณญาณของผู้บริหาร หรือรายการที่มีความซับซ้อน และรายการเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุ 8

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ

ก) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน ได้แก้ไขข้อกำหนดของการเปิดเผยจาก “การเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่มีนัยสำคัญ” เป็น “การเปิดเผยข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ” ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมได้มีการให้แนวทางการพิจารณาว่านโยบายบัญชีเป็นนโยบายบัญชีที่มีสาระสำคัญ ดังนั้นกลุ่มกิจการจึงไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลนโยบายการบัญชีที่ไม่มีสาระสำคัญ หากกลุ่มกิจการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่บดบังข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ

ข) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ได้แก้ไขคำนิยามของประมาณการทางบัญชีเพื่อช่วยให้กลุ่มกิจการจำแนกความแตกต่างของ “การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี” จาก “การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี” การจำแนกความแตกต่างนั้นมีความสำคัญ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีรับรู้ผลกระทบโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป ซึ่งถือปฏิบัติกับรายการ เหตุการณ์อื่นและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นต้นไป ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีรับรู้ผลกระทบโดยการนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังไปที่รายการและเหตุการณ์ในอดีตรวมถึงปัจจุบัน โดยถือเสมือนว่าได้มีการนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติโดยตลอด

ค) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ได้กำหนดให้กลุ่มกิจการรับรู้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดขึ้นจากรายการเดียว ซึ่ง ณ การรับรู้เมื่อเริ่มแรกก่อให้เกิดของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีและผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่มูลค่าเท่ากัน ตัวอย่างของรายการ เช่น สัญญาเช่า และภาระผูกพันจากการรื้อถอน

การปรับปรุงดังกล่าวถือปฏิบัติกับรายการที่เกิดขึ้นในหรือหลังวันเริ่มต้นของรอบระยะเวลาเปรียบเทียบแรกสุดที่น่าเสนอ นอกจากนี้กลุ่มกิจการควรรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี(โดยรับรู้เท่ากับจำนวนที่เป็นไปได้ก่อนข้างแน่ที่จะได้ใช้ประโยชน์) และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันเริ่มต้นของรอบระยะเวลาเปรียบเทียบแรกสุดที่น่าเสนอสำหรับผลต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและที่ต้องเสียภาษีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ

- สินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่า และ
- หนี้สินจากการรื้อถอน หนี้สินจากการบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และจำนวนเงินที่รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ผลกระทบสะสมของการปรับปรุงนี้ไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อกำไรสะสมยกมาของกลุ่มกิจการ

ง) การปรับปรุงแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย ได้มีการแก้ไขเรื่องการเปิดเผยข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

กลุ่มกิจการได้นำมาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน ผู้บริหารได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานดังกล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568 ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงนี้ไม่ได้บังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลารายงานปัจจุบันและกลุ่มกิจการไม่ได้นำมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 สัญญาประกันภัย TFRS 17 จะใช้ทดแทน TFRS 4 สัญญาประกันภัย มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568

มาตรฐานฉบับนี้กำหนดให้ต้องใช้วิธีการวัดมูลค่าที่ตัวเลขประมาณการต้องถูกวัดมูลค่าใหม่ในแต่ละรอบระยะเวลารายงาน สัญญาจะถูกวัดมูลค่าด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้

- กระแสเงินสดที่คิดลดและถ่วงน้ำหนักตามความน่าจะเป็น
- ค่าปรับปรุงความเสี่ยงโดยชัดแจ้ง และ
- กำไรจากการให้บริการตามสัญญา ซึ่งแสดงถึงกำไรจากการรับรู้ของสัญญาซึ่งจะถูกรับรู้เป็นรายได้ตลอดระยะเวลาคุ้มครอง

มาตรฐานฉบับนี้ทำให้ทางเลือกสำหรับการรับรู้การเปลี่ยนแปลงของอัตราคิดลดในงบกำไรหรือขาดทุนหรือในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยตรง ทางเลือกดังกล่าวมีแนวโน้มจะสะท้อนว่าผู้รับประกันภัยบันทึกสินทรัพย์ทางการเงินของตนอย่างไรภายใต้ TFRS 9

วิธีการปันส่วนเบี้ยประกันภัยอย่างง่ายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่อนุญาตให้ใช้กับหนี้สินสำหรับความคุ้มครองที่เหลืออยู่ของกลุ่มของสัญญาประกันภัยที่เป็นไปตามเงื่อนไข ซึ่งมักถูกรับประกันภัยโดยบริษัทประกันวินาศภัย

มีวิธีการวัดมูลค่าที่ดัดแปลงมาจากวิธีการวัดมูลค่าทั่วไปซึ่งเรียกว่า ‘วิธีค่าธรรมเนียมผันแปร’ สำหรับสัญญาบางประเภทที่รับประกันภัยโดยบริษัทประกันชีวิต เมื่อผู้ถือกรรมธรรม์ได้รับส่วนแบ่งในผลตอบแทนจากรายการอ้างอิง เมื่อใช้วิธีค่าธรรมเนียมผันแปร ส่วนแบ่งจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของรายการอ้างอิงของบริษัทรวมอยู่ในกำไรจากการให้บริการตามสัญญา ดังนั้นผลจากการที่บริษัทประกันภัยใช้วิธีการวัดมูลค่าดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะผันผวนน้อยกว่าวิธีการวัดมูลค่าทั่วไป

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 กลุ่มกิจการสามารถเลือกรับรู้ผลกระทบเชิงลบสะสมจากหนี้สินตามสัญญาประกันภัยในกำไรสะสมได้โดยใช้วิธีเส้นตรงภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่เปลี่ยนผ่าน

ข้อกำหนดใหม่ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่องบการเงินและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่สำคัญของทุกบริษัทที่ออกสัญญาประกันภัยหรือสัญญาลงทุนที่มีลักษณะร่วมรับผลประโยชน์ตามวิจาร์ณญาณ

ผู้บริหารของกลุ่มกิจการกำลังอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังกล่าวต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ

4. นโยบายการบัญชี

4.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยบันทึกด้วยวิธีราคาทุน

ในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทร่วมบันทึกด้วยวิธีส่วนได้เสีย

4.2 การรับรู้รายได้

(ก) เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ

เบี้ยประกันภัยรับประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยรับตรง และเบี้ยประกันภัยรับต่อ หักด้วยเบี้ยประกันภัยส่งคืน เบี้ยประกันภัยรับถือเป็นรายได้ตามวันที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี และ ในกรณีที่กรมธรรม์มีอายุเกิน 1 ปี จะรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้องโดยแสดงเป็นเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า และทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี เบี้ยประกันภัยรับต่อถือเป็นรายได้เมื่อกลุ่มกิจการได้รับใบคำขอเอาประกันภัยต่อหรือใบแจ้งการประกันภัยต่อจากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ

เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ คือ รายการเบี้ยประกันภัยที่กลุ่มกิจการส่งต่อให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ในกรณีที่กรมธรรม์มีอายุเกิน 1 ปี กลุ่มกิจการจะแสดงรายการเป็นเบี้ยประกันภัยต่อจ่ายล่วงหน้าสุทธิ โดยแสดงเป็นรายการสุทธิจากค่านายหน้ารับล่วงหน้าที่เกี่ยวข้อง

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิคือ เบี้ยประกันภัยรับหลังจากหักเบี้ยประกันภัยต่อจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อปรับปรุงด้วยเงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

(ข) รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ

รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นรายได้ทันทีในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ

ในกรณีที่เป็นการค่าจ้างและค่านายหน้ารับสำหรับการเอาประกันภัยต่อที่มีอายุการคุ้มครองเกิน 1 ปี จะบันทึกเป็นค่านายหน้ารับล่วงหน้าโดยแสดงเป็นรายการสุทธิในเบี้ยประกันภัยต่อจ่ายล่วงหน้าสุทธิ โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี

(ค) ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ

ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

(ง) กำไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุน

กำไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ

(จ) รายได้ค่าบริการอื่น

รายได้ค่าบริการอื่นถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.3 สำรองเบี่ยงประกันภัย

(ก) เงินสำรองเบี่ยงประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้

กลุ่มกิจการตั้งเงินสำรองเบี่ยงประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้ตามกฎหมายเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินสำรองสำหรับเบี่ยงประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้ เงินสำรองสำหรับค่าสินไหมทดแทน และเงินสำรองอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2554 ดังนี้

ประเภทการประกัน	วิธีการคำนวณเงินสำรอง
- การประกันอัคคีภัย ตัวเรือ รถยนต์ และเบ็ดเตล็ด (ยกเว้น อุบัติเหตุการเดินทางที่มีการคุ้มครองไม่เกินหกเดือน)	- วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่)
- การประกันภัยขนส่งเฉพาะเที่ยวและการประกันภัย อุบัติเหตุการเดินทางที่มีระยะเวลาไม่เกินหกเดือน	- ร้อยละร้อยละของเบี่ยงประกันภัยรับสุทธิ ตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่กลุ่มกิจการยังคงให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย

(ข) สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด

สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด เป็นจำนวนเงินที่กลุ่มกิจการจัดสำรองไว้เพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับการประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู่ ซึ่งคำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย กลุ่มกิจการใช้การประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลือนับจากวันประเมิน โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต

กลุ่มกิจการจะเปรียบเทียบสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดกับเงินสำรองเบี่ยงประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้ ในกรณีที่สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดสูงกว่าเงินสำรองเบี่ยงประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้ ผลต่างจะถูกรับรู้เป็นสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดในงบการเงิน

4.4 สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

กลุ่มกิจการบันทึกค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายตามจำนวนที่จะจ่ายจริง ส่วนสำรองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้รับการแจ้งค่าเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัยตามจำนวนที่ผู้สำรวจภัยอิสระประเมิน หรือโดยการประมาณการของเจ้าหน้าที่สินไหม มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มกิจการได้ตั้งสำรองเพิ่มเติมสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้กลุ่มกิจการทราบ (Claims incurred but not reported: IBNR) ซึ่งคำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยคำนวณจากประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยในอนาคตสำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วในรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจากรายการความสูญเสียที่กลุ่มกิจการได้รับรายงานแล้วและยังไม่ได้รับรายงานสุทธิด้วยค่าสินไหมทดแทนที่ได้ชำระแล้ว

4.5 การจัดประเภทของสัญญา

กลุ่มกิจการได้จัดประเภทของสัญญาประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อโดยพิจารณา การโอนความเสี่ยงจากการรับประกันภัยอย่างมีนัยสำคัญ โดยตกลงจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอนตามที่ระบุในสัญญาประกันภัยเกิดผลกระทบในทางลบต่อผู้เอาประกันภัย และไม่มีสัญญาประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อฉบับใดที่มีอนุพันธ์ทางการเงินแฝง หรือที่จำเป็นต้องแยกองค์ประกอบอื่น หรือที่จัดเป็นสัญญาประกันภัยต่อทางการเงิน สัญญาประกันภัยดังกล่าวจะถูกจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยไปจนกว่าสิทธิและภาระผูกพันในการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เอาประกันจะหมดสิ้นไป

กลุ่มกิจการจัดประเภทสัญญาประกันภัยทุกฉบับเป็นสัญญาประกันภัยระยะสั้น หมายถึง สัญญาประกันภัยที่มีระยะเวลาคุ้มครองภายใต้สัญญาไม่เกิน 1 ปี และไม่มีกรอบการต่ออายุอัตโนมัติ สัญญาประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรง การประกันภัยอุบัติเหตุ หรือการประกันภัยสุขภาพ ที่มีระยะเวลาของสัญญาเกินกว่า 1 ปี กลุ่มกิจการสามารถบอกเลิกสัญญา สามารถปรับเปลี่ยนหรือลดเบี้ยประกันภัยหรือเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ใด ๆ ในสัญญาประกันภัยตลอดอายุสัญญาได้

4.6 การทดสอบความเพียงพอของหนี้สิน

กลุ่มกิจการทำการทดสอบความเพียงพอของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่รับรู้ไว้ในงบการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานโดยใช้ค่าประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์ ค่าประมาณการที่ดีที่สุดของภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของสัญญาประกันภัยที่ยังมีผลบังคับ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทน ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกรมธรรม์ และค่าใช้จ่ายในการประกันภัยต่อ หากการประเมินนั้นแสดงให้เห็นว่ามูลค่าตามบัญชีของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยหักด้วยต้นทุนในการได้มาที่เกี่ยวข้อง ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับการค่าประมาณการ กลุ่มกิจการจะรับรู้ส่วนที่ไม่เพียงพอทั้งหมดนั้นในกำไรหรือขาดทุน

4.7 ค่าจ้าง และค่าบำเหน็จ

ค่าจ้างและค่าบำเหน็จถือเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ กรณีกรรมธรรม์มีอายุเกิน 1 ปี กลุ่มกิจการจะแสดงเป็นรายการค่านายหน้าประกันภัยจ่ายล่วงหน้า และทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ควมคุ้มครองเป็นรายปี

4.8 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา

4.9 เบี้ยประกันภัยค้ำรับ

เบี้ยประกันภัยค้ำรับแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ โดยกลุ่มกิจการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากจำนวนที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้จากเบี้ยประกันภัยค้ำรับทั้งสิ้นที่มีอยู่โดยประมาณจากประสบการณ์ในการเรียกเก็บเงินในอดีตซึ่งพิจารณาจากเบี้ยประกันภัยค้ำรับที่มีอายุค้ำรับนานเกิน 180 วันขึ้นไป การวิเคราะห์ห้อายุหนี้ และตามสถานะปัจจุบันของเบี้ยประกันภัยค้ำรับ ณ วันที่ในงบฐานะการเงิน

4.10 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ และเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

(ก) สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อแสดงด้วยจำนวนเงินสำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อ

สำรองจากการประกันภัยต่อประมาณขึ้นโดยอ้างอิงจากสัญญาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้องของสำรองเบี้ยประกันภัย สำรองค่าสินไหมทดแทน และสำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงานตามกฎหมายว่าด้วยการคำนวณสำรองประกันภัย หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

โดยกลุ่มกิจการบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินปัจจุบันของบริษัทประกันภัยต่อ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

(ข) ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อสุทธิ

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อแสดงด้วยจำนวนเงินค้างรับเกี่ยวกับประกันภัยต่อ และเงินวางไว้จากการรับประกันภัยต่อ เงินค้างรับเกี่ยวกับบริษัทประกันภัยต่อประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยต่อค้างรับ ค่าจ้างและค่าบำเหน็จค้างรับ ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ และรายการค้างรับอื่น ๆ จากบริษัทประกันภัยต่อ หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

กลุ่มกิจการบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งพิจารณาจากลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อที่มีอายุค้างนานเกิน 2 ปีขึ้นไป และสถานะทางการเงินปัจจุบันของเงินค้างรับจากบริษัทประกันภัยต่อ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

(ค) เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อแสดงด้วยจำนวนเงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ และเงินที่กลุ่มกิจการถือไว้จากการเอาประกันภัยต่อ เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับบริษัทประกันภัยต่อประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยต่อจ่าย และรายการค้างจ่ายอื่น ๆ ให้กับบริษัทประกันภัยต่อ ยกเว้นค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย กลุ่มกิจการแสดงรายการประกันภัยต่อด้วยยอดสุทธิของกิจการเดียวกัน (สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อหรือเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ) เมื่อเข้าเงื่อนไขการหักลบทุกข้อดังต่อไปนี้

- (1) กลุ่มกิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนำจำนวนที่รับรู้ไว้ในงบฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน และ
- (2) กลุ่มกิจการตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายชำระจำนวนที่รับรู้ไว้ในงบฐานะการเงินด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับประโยชน์จากสินทรัพย์ในเวลาเดียวกับที่จ่ายชำระหนี้สิน

4.11 ลูกหนี้การค้าสุทธิ

ลูกหนี้การค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับการหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ถ้ามี) กลุ่มกิจการจะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่ากับจำนวนหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ โดยประมาณจากประสบการณ์การเก็บเงิน

4.12 สินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มกิจการได้ยกเว้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงินเป็นการชั่วคราวตามข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาประกันภัย และกลุ่มกิจการได้ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) จนกว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย จะมีผลบังคับใช้

(ก) การจัดประเภท

กลุ่มกิจการจัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์ โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดังนี้

- เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยวิธีผ่านงบกำไรขาดทุน (FVPL)
- เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยวิธีผ่านงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI)
- เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย (Amortised cost)

(ข) การรับรู้รายการและการตัดรายการ

ในการซื้อหรือได้มาหรือขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์โดยปกติ กลุ่มกิจการจะรับรู้รายการ ณ วันที่ทำรายการ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มกิจการเข้าทำรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนนั้น โดยกลุ่มกิจการจะตัดรายการเงินลงทุนในหลักทรัพย์ออกเมื่อสิทธิในการได้รับกระแสเงินสดจากเงินลงทุนนั้นสิ้นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจการได้โอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของเงินลงทุนออกไป

(ค) การวัดมูลค่า

ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม บวกต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น สำหรับเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วย FVPL กลุ่มกิจการจะรับรู้ต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน

ตราสารหนี้

การวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังนี้

- ราคาทุนตัดจำหน่าย - เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่กลุ่มกิจการถือไว้เพื่อรับชำระกระแสเงินสดตามสัญญาซึ่งประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยเท่านั้น จะวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย และรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดงในรายการรายได้จากการลงทุนสุทธิ กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการจะรับรู้โดยตรงในกำไรหรือขาดทุน และแสดงในรายการกำไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนพร้อมกับกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) - เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่กลุ่มกิจการตั้งใจถือไว้โดยไม่จำกัดเวลาหรืออาจจะจำหน่ายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการสภาพคล่องหรือการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยจะวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น 1) รายการขาดทุน/กำไรจากการด้อยค่า 2) รายได้ดอกเบี้ยที่คำนวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และ 3) กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เมื่อกลุ่มกิจการตัดรายการเงินลงทุนดังกล่าว กำไรหรือขาดทุนที่รับรู้สะสมไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกโอนจัดประเภทใหม่เข้ากำไรหรือขาดทุนและแสดงในรายการกำไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุน รายได้ดอกเบี้ยจะแสดงในรายการรายได้จากการลงทุนสุทธิ รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

- มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVPL) - เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหรือ FVOCI ด้วย FVPL โดยกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการวัดมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนและแสดงเป็นรายการกำไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในรอบระยะเวลาที่เกิดรายการ

ตราสารทุน

กลุ่มกิจการวัดมูลค่าตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม ในกรณีที่กลุ่มกิจการเลือกรับรู้กำไร/ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) กลุ่มกิจการจะยังสามารถโอนจัดประเภทกำไร/ขาดทุนที่รับรู้สะสมดังกล่าวไปยังกำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการตัดรายการเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวออกไป ทั้งนี้ เงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน และแสดงในรายการรายได้จากการลงทุนสุทธิ เมื่อกลุ่มกิจการมีสิทธิได้รับเงินปันผลนั้น

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วย FVPL จะรับรู้ในรายการกำไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ขาดทุนและการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะแสดงรวมอยู่ในการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

ผลกำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กลุ่มกิจการแสดงเงินลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Trust) ที่จดทะเบียนและจัดตั้งในประเทศไทย ซึ่งมีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของแต่ละรอบระยะเวลารายงาน เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนตามคำชี้แจงของสภาวิชาชีพบัญชี ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เรื่อง การตีความเงินลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนและจัดตั้งในประเทศไทย กลุ่มกิจการวัดมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(ง) การด้อยค่า

กลุ่มกิจการต้องพิจารณาและรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยรวมการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward looking) ของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายซึ่งวิธีการวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่านั้นขึ้นอยู่กับว่ามี การเพิ่มขึ้นของความเสียหายด้านเครดิตของสินทรัพย์หรือไม่ กลุ่มกิจการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นสามระดับ โดยในแต่ละระดับจะกำหนดวิธีการวัดค่าเพื่อการด้อยค่าและการคำนวณวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงที่แตกต่างกันไป ได้แก่

- ระดับที่ 1 หากความเสี่ยงด้านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ค่าเผื่อผลขาดทุนของเครื่องมือทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยจำนวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า
- ระดับที่ 2 หากความเสี่ยงด้านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ค่าเผื่อผลขาดทุนของเครื่องมือทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยจำนวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ
- ระดับที่ 3 เมื่อสินทรัพย์ทางการเงินเข้าเงื่อนไขเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ค่าเผื่อผลขาดทุนของเครื่องมือทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยจำนวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ

ผลขาดทุนด้านเครดิตจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

สำหรับการด้อยค่าของตราสารทุนซึ่งจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จะรับรู้เข้ากำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีหลักฐานสนับสนุนว่าตราสารนั้นด้อยค่า กลุ่มกิจการจะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและไม่ปรับลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารทุนดังกล่าวในงบฐานะทางการเงิน

4.13 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่คือที่ดินและอาคารสำนักงานให้เช่า ซึ่งกลุ่มกิจการถือไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าในระยะยาวหรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์ และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยกลุ่มกิจการ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้รายการเริ่มแรกด้วยราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการทำรายการและต้นทุนในการกู้ยืม

หลังจากการรับรู้เมื่อเริ่มแรก อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ที่ดินไม่มีการหักค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอื่น ๆ จะคำนวณตามวิธีเส้นตรงเพื่อที่ปันส่วนราคาทุนตลอดอายุการให้ประโยชน์ดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุง

20 ปี

4.14 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทั้งหมดวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อื่นคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาทุนสุทธิจากมูลค่าคงเหลือตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

อาคารและส่วนปรับปรุง

10 - 40 ปี

เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน

5 - 20 ปี

ยานพาหนะ

5 - 7 ปี

กลุ่มกิจการได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสมทุกสิ้นรอบรอบระยะเวลารายงาน

4.15 ค่าความนิยม

กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าค่าความนิยมอาจจะด้อยค่า โดยค่าความนิยมจะแสดงด้วยราคาทุนหักการด้อยค่าสะสม

4.16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการใช้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5 - 7 ปี
ความสัมพันธ์กับลูกค้า	9.6 ปี

4.17 สิทธิการเช่าที่ดิน

สิทธิการเช่าที่ดินแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสิทธิการเช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี

4.18 สัญญาเช่า

สัญญาเช่า - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า

กลุ่มกิจการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามวิธีเส้นตรงตามอายุที่สั้นกว่าระหว่างอายุสินทรัพย์และระยะเวลาการเช่า หากกลุ่มกิจการมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกซื้อ สินทรัพย์สิทธิการใช้จะถูกคิดค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์อ้างอิง กลุ่มกิจการบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นส่วนหนึ่งของ “ที่ดินอาคารและอุปกรณ์” ในงบฐานะการเงิน

กลุ่มกิจการบันทึกส่วนสิ่งตอบแทนในสัญญาไปยังส่วนประกอบของสัญญาที่เป็นการเช่าและส่วนประกอบของสัญญาที่ไม่เป็นการเช่าตามราคาเอกเทศเปรียบเทียบของแต่ละส่วนประกอบ สำหรับสัญญาที่ประกอบด้วยส่วนประกอบของสัญญาที่เป็นการเช่าและส่วนประกอบของสัญญาที่ไม่เป็นการเช่า ยกเว้นสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า โดยกลุ่มกิจการเลือกที่จะไม่แยกส่วนประกอบของสัญญา และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบที่เป็นการเช่าเท่านั้น

สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบัน

กลุ่มกิจการจะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยนัยตามสัญญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบี้ยโดยนัยได้ กลุ่มกิจการจะคิดลดด้วยอัตราการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่า ซึ่งก็คืออัตราที่สะท้อนถึงการกู้ยืม เพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันในสภาวะเศรษฐกิจ อายุสัญญา และเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกัน

สินทรัพย์สิทธิการใช้จะรับรู้ด้วยราคาทุน

ค่าเช่าที่จ่ายตามสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง สัญญาเช่าระยะสั้นคือสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน สินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำประกอบด้วย สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์

สัญญาเช่า - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า

สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่า

รายได้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผู้เช่า) รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า

4.19 สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน

งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มกิจการและเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงินของกลุ่มกิจการ

รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

4.20 หนี้สินทางการเงิน

(ก) การจัดประเภท

กลุ่มกิจการจะพิจารณาจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ออกเป็นหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุนโดยพิจารณาภาระผูกพันตามสัญญา

(ข) การวัดมูลค่า

ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกกลุ่มกิจการต้องวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินทั้งหมดภายหลังการรับรู้รายการด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

(ค) การตัดรายการและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญา

กลุ่มกิจการตัดรายการหนี้สินทางการเงินเมื่อภาระผูกพันที่ระบุในสัญญาได้มีการปฏิบัติตามแล้ว หรือได้มีการยกเลิกไป หรือสิ้นสุดลงแล้ว

4.21 ผลประโยชน์พนักงาน

(ก) โครงการสมทบเงิน

กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามสัญญา เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงกำหนดชำระ

(ข) ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

ภาระผูกพันผลประโยชน์นี้คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต โดยใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินประมาณการกระแสเงินสด และวันครบกำหนดของพันธบัตรรัฐบาลใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องชำระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

กำไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในรอบระยะเวลาที่เกิดขึ้น และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

(ค) ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

กลุ่มกิจการให้ทองเป็นรางวัลแก่พนักงาน เมื่อพนักงานทำงานให้กลุ่มกิจการเป็นเวลา 20 ปี 25 ปี และ 30 ปี

หนี้สินผลประโยชน์พนักงานจะถูกบันทึกเช่นเดียวกับผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ยกเว้นการรับรู้กำไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ที่บันทึกในกำไรหรือขาดทุน

4.22 ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันคือภาษีที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากรายได้ทางภาษีในปี โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันและหนี้สินภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนำสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวมาหักกลบกันและตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ตามผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงินและฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณจากอัตราภาษี (และกฎหมาย) ที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มีการจ่ายชำระ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำจำนวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์

4.23 ประเมินการหนี้สิน

กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจำนวนประมาณการหนี้สินโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนำมาจ่ายชำระภาระผูกพัน การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย

4.24 การจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลที่จ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัทจะรับรู้เป็นหนี้สินในงบการเงินเมื่อการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการจ่ายเงินปันผลประจำปีได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

5. การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

5.1 ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงิน

กิจกรรมของกลุ่มกิจการมีความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านราคา) ความเสี่ยงด้านเครดิต และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นไปยังความผันผวนของตลาดการเงินและบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อผลการดำเนินงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

กลุ่มกิจการมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการจัดการความเสี่ยง โดยนโยบายของกลุ่มกิจการรวมถึงนโยบายความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากราคา ความเสี่ยงด้านเครดิต และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง จะเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติ เพื่อสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมส่วนงานบริหารความเสี่ยงของกลุ่มกิจการ

5.1.1 ความเสี่ยงจากตลาด

ความเสี่ยงด้านตลาด คือ ความเสี่ยงที่มูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเครื่องมือทางการเงินจะมีความผันผวนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด ความเสี่ยงด้านตลาดประกอบด้วย ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านราคา

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ก) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเนื่องมาจากการรับประกันภัย และการทำประกันภัย ต่อเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยกลุ่มกิจการไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อใช้เป็น เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารเชื่อว่ากลุ่มกิจการไม่มีผลกระทบจากความเสี ยงดังกล่าวอย่างเป็นทางการสำคัญ เนื่องจากวิธีปฏิบัติของสัญญาประกันภัยรายใหญ่จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเดียวกัน ระหว่างสัญญาประกันภัยกับสัญญาเอาประกันภัยต่อ

กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566 ซึ่งสรุปเป็น สกุลเงินบาท ดังนี้

	งบการเงินรวม					
	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2566		
	ดอลลาร์ สหรัฐ บาท	ยูโร บาท	อื่นๆ บาท	ดอลลาร์สหรัฐ บาท	ยูโร บาท	อื่นๆ บาท
สินทรัพย์						
เบี่ยประกันภัยค้ำรับ	979,988,916	5,984,700	50,402	1,672,928,883	2,035,383	58,732
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ	757,994,986	-	-	985,141,165	20,102	-
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ	138,682,148	-	14,579	84,529,478	-	15,118
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ	34,924,664	-	-	27,497,619	-	-
หนี้สิน						
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	771,211,152	236,074	86,219	995,356,632	46,154	57,849
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	1,099,621,508	4,051,048	67,034	1,587,814,626	1,608,087	56,123
ค่านายหน้าประกันภัยค้ำจ่าย	52,776,210	1,765	456	98,043,599	1,894	467
หนี้สินอื่น	107,530	-	-	-	-	-
	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2566		
	ดอลลาร์ สหรัฐ บาท	ยูโร บาท	อื่นๆ บาท	ดอลลาร์สหรัฐ บาท	ยูโร บาท	อื่นๆ บาท
หนี้สิน						
หนี้สินอื่น	107,530	-	-	-	-	-

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน

ดังที่แสดงในตารางข้างต้น กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน ความอ่อนไหวในกำไรหรือขาดทุนต่อการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางแสดงความอ่อนไหวของกำไรสุทธิ เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 5 ดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม	
	ผลกระทบต่อกำไรสุทธิ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
อัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5*		
ดอลลาร์สหรัฐ	(606,284)	4,444,115
ยูโร	84,791	19,968
อื่น ๆ	(4,437)	(2,029)
อัตราแลกเปลี่ยนลดลง ร้อยละ 5*		
ดอลลาร์สหรัฐ	606,284	(4,444,115)
ยูโร	(84,791)	(19,968)
อื่น ๆ	4,437	2,029
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ผลกระทบต่อกำไรสุทธิ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
อัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5*		
ดอลลาร์สหรัฐ	(5,376)	-
อัตราแลกเปลี่ยนลดลง ร้อยละ 5*		
ดอลลาร์สหรัฐ	5,376	-

* โดยกำหนดให้ปัจจัยอื่นคงที่

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ข) ความเสี่ยงจากกระแสเงินสดและอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินและกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในหนี้สินและสินทรัพย์ที่มีภาระดอกเบี้ย ซึ่งกลุ่มกิจการได้บริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยภายใต้ภาวะวิกฤติ เพื่อประเมินว่ากลุ่มกิจการมีสินทรัพย์เพียงพอต่อการชำระหนี้สินภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวหรือไม่

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทของอัตราดอกเบี้ยและวันครบกำหนด ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม								
	พ.ศ. 2567								
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ยลอยตัว			ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	ดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1-5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1-5 ปี	มากกว่า 5 ปี			
ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท		
สินทรัพย์ทางการเงิน									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	1,626	-	-	155	1,781	0.15-0.60
รายได้จากการลงทุนค้างรับ	27	15	1	-	-	-	1	44	0.06-4.28
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ	3,716	2,975	324	-	-	-	8,200	15,215	0.06-4.28
	3,743	2,990	325	1,626	-	-	8,356	17,040	
หนี้สินทางการเงิน									
หุ้นกู้สุทธิ	-	999	-	-	-	-	-	999	3.44
หนี้สินตามสัญญาเช่า	46	98	-	-	-	-	-	144	2.22-12.00
	46	1,097	-	-	-	-	-	1,143	

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

	งบการเงินรวม								
	พ.ศ. 2566								
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ยลอยตัว			ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	ดอกเบี้ย (ร้อยละ ต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	1-5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ภายใน 1 ปี	1-5 ปี	มากกว่า 5 ปี			
ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท		
สินทรัพย์ทางการเงิน									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	402	-	-	2,147	-	-	59	2,608	0.15-0.60
รายได้จากการลงทุนค้างรับ	21	20	4	-	-	-	-	45	0.06-4.94
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ	3,089	3,818	472	-	-	-	7,663	15,042	0.06-4.94
	3,512	3,838	476	2,147	-	-	7,722	17,695	
หนี้สินทางการเงิน									
หุ้นกู้สุทธิ	-	998	-	-	-	-	-	998	3.44
หนี้สินตามสัญญาเช่า	34	67	-	-	-	-	-	101	2.22 -12.00
	34	1,065	-	-	-	-	-	1,099	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ								
	พ.ศ. 2567								
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ยลอยตัว			ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	ดอกเบี้ย (ร้อยละ ต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	1-5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ภายใน 1 ปี	1-5 ปี	มากกว่า 5 ปี			
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	
สินทรัพย์ทางการเงิน									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	51	-	-	-	51	0.35-0.50
รายได้จากการลงทุนค้างรับ	1	4	-	-	-	-	-	5	3.94
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	214	-	-	-	-	-	214	3.94
	1	218	-	51	-	-	-	270	
หนี้สินทางการเงิน									
หุ้นกู้สุทธิ	-	999	-	-	-	-	-	999	3.44
หนี้สินตามสัญญาเช่า	9	14	-	-	-	-	-	23	2.45-7.50
	9	1,013	-	-	-	-	-	1,022	

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

	งบการเงินเฉพาะกิจการ									
	พ.ศ. 2566									
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ยลอยตัว			ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	ดอกเบี้ย (ร้อยละ ต่อปี)	
	ภายใน 1 ปี	1-5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ภายใน 1 ปี	1-5 ปี	มากกว่า 5 ปี				
ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท			
สินทรัพย์ทางการเงิน										
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	291	-	-	-	291	0.30-0.55	
รายได้จากการลงทุนค้างรับ	-	1	-	-	-	-	-	1	3.94	
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	90	-	-	-	-	-	90	3.94	
	-	91	-	291	-	-	-	382		
หนี้สินทางการเงิน										
หุ้นกู้สุทธิ	-	998	-	-	-	-	-	998	3.44	
หนี้สินตามสัญญาเช่า	1	3	-	-	-	-	-	4	5.00-7.50	
	1	1,001	-	-	-	-	-	1,002		

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย

รายการกำไรหรือขาดทุนจะมีความอ่อนไหวต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในรายได้ดอกเบี้ยจากเงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืม ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย องค์ประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของจะเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ตารางแสดงความอ่อนไหวของกำไรสุทธิและองค์ประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของ เมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 ดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม			
	ผลกระทบต่อกำไรสุทธิ		ผลกระทบต่อองค์ประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท	บาท	บาท
อัตราดอกเบี้ย - เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1*	18,089,160	21,470,059	(62,162,631)	(112,038,099)
อัตราดอกเบี้ย - ลดลง ร้อยละ 1*	(3,597,470)	(5,277,533)	63,999,851	116,990,195
			งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			ผลกระทบต่อกำไรสุทธิ	
			พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
			บาท	บาท
อัตราดอกเบี้ย - เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1*			509,107	2,911,611
อัตราดอกเบี้ย - ลดลง ร้อยละ 1*			(127,319)	(873,518)

* โดยกำหนดให้ปัจจัยอื่นคงที่

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ค) ความเสี่ยงด้านราคา

ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุนที่ทำให้เกิดความผันผวนต่อรายได้ หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงจากราคาของหลักทรัพย์ของเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) หรือที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน (FVPL)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566 กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงจากการถือเงินลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งราคาจะเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะตลาด ฝ่ายลงทุนจะบริหารเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามแผนการลงทุน ที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารการลงทุนและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยที่เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของราคาตราสารทุน และหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

ตารางแสดงผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นและลดลงของกำไรสุทธิและองค์ประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของของกลุ่มกิจการ โดยการวิเคราะห์ความอ่อนไหวขึ้นอยู่กับดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 หรือลดลงร้อยละ 1 ตามลำดับ

	งบการเงินรวม			
	ผลกระทบต่อกำไรสุทธิ		ผลกระทบต่อองค์ประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท	บาท	บาท
ราคาหลักทรัพย์				
- เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1*	462,203	22,111	46,794,466	44,273,943
ราคาหลักทรัพย์				
- ลดลง ร้อยละ 1*	(8,368)	(22,111)	(46,794,466)	(44,273,943)

* โดยกำหนดให้ปัจจัยอื่นคงที่และตราสารทุนทั้งหมดของกลุ่มกิจการเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับดัชนี

กำไรสุทธิจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นผลมาจากกำไรหรือขาดทุนของตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วย FVPL องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นผลมาจากกำไรหรือขาดทุนของตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วย FVOCI

5.1.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ ความเสี่ยงที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงินจนทำให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกิดความเสียหายทางการเงิน

ความเสี่ยงด้านเครดิตโดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด กระแสเงินสดตามสัญญาของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) และวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน (FVPL) เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เบี้ยประกันภัยค้ำรับ และลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ

ก) การบริหารความเสี่ยง

กลุ่มกิจการมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตดังนี้

วิธีการประเมินความเสี่ยง

- การกำหนดขีดจำกัดความเสี่ยงด้านเครดิต และการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหารความเสี่ยง
- การพิจารณาการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต - กลุ่มกิจการพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ ตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก
- การกำหนดค่านิยามของการผิดสัญญา รวมถึงเหตุผลในการเลือกค่านิยามเหล่านั้น

วิธีการรายงานความเสี่ยง

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงจะรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบอย่างน้อยทุกไตรมาส รวมทั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบริหารความเสี่ยง และจะมีการอนุมัติปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของกิจการและอุตสาหกรรมอย่างน้อยปีละครั้ง

วิธีการบริหารความเสี่ยง

กลุ่มกิจการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตโดยการจัดกลุ่มของความเสี่ยงสำหรับเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน กลุ่มกิจการจะเลือกทำรายการกับสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับในระดับ A หรือสูงกว่า จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เป็นอิสระเท่านั้น

เงินลงทุนในตราสารหนี้ของกลุ่มกิจการเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ กลุ่มกิจการมีการพิจารณาการจัดอันดับด้านเครดิตของเงินลงทุนเหล่านั้นอย่างสม่ำเสมอว่ามีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นหรือไม่

กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับเบี้ยประกันภัยค้ำรับและลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น กลุ่มกิจการจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของกลุ่มกิจการไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากกลุ่มกิจการมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก รายจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มกิจการอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของเบี้ยประกันภัยค้ำรับที่แสดงอยู่ในงบฐานะการเงิน

ข) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มกิจการมีสินทรัพย์ทางการเงิน 4 ประเภทที่ต้องมีการพิจารณาตามโมเดลการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วย FVOCI และ
- เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นถูกวัดมูลค่ามาจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้าหรือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุขึ้นอยู่กับลักษณะอย่างมีนัยสำคัญด้านเครดิตจากการรับรู้รายการเมื่อแรกเริ่มหรือไม่ หรือสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวเข้าเงื่อนไขเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตหรือไม่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นประกอบด้วยการคิดลดของค่าความน่าจะเป็นที่คู่สัญญาจะผิดนัดชำระหนี้ (Probability of default) ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคู่สัญญาผิดนัดชำระหนี้ต่อยอดหนี้ (Loss given default) และยอดหนี้คงค้าง ที่ผิดนัดชำระหนี้ (Exposure at default) โดยมีคำจำกัดความดังนี้

- ความน่าจะเป็นที่คู่สัญญาจะผิดนัดชำระหนี้ (Probability of default) เกิดจากโอกาสที่คู่สัญญาจะผิดนัดชำระหนี้ในอีก 12 เดือนข้างหน้าหรือตลอดจนอายุที่เหลืออยู่ของภาระที่คู่สัญญาจะต้องจ่ายนั้น
- ยอดหนี้คงค้างที่ผิดนัดชำระหนี้ (Exposure at default) คิดจากมูลค่าของหนี้ที่กลุ่มกิจการคาดว่าจะมีต่อคู่สัญญา ณ วันที่มีการผิดนัดชำระหนี้ในอีก 12 เดือนข้างหน้าหรือตลอดจนอายุที่เหลืออยู่ของภาระที่คู่สัญญาจะต้องจ่ายนั้น
- ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคู่สัญญาผิดนัดชำระหนี้ต่อยอดหนี้ (Loss given default) เกิดจากการคาดการณ์ของกลุ่มกิจการต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ในการคำนวณความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคู่สัญญาผิดนัดชำระหนี้ต่อยอดหนี้ประกอบด้วยหลายปัจจัยทั้งประเภทของคู่สัญญา ประเภทของสิทธิในการเรียกร้องตามสัญญาและหลักประกันหรือการช่วยเหลือทางด้านเครดิตอื่น ๆ โดยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคู่สัญญาผิดนัดชำระหนี้ต่อยอดหนี้จะคำนวณสำหรับมูลค่าในอีก 12 เดือนข้างหน้าหรือตลอดจนอายุที่เหลืออยู่ของภาระที่คู่สัญญาจะต้องจ่ายนั้น

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากการคาดการณ์ค่าความน่าจะเป็นที่คู่สัญญาจะผิดนัดชำระหนี้ (Probability of default) ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคู่สัญญาผิดนัดชำระหนี้ต่อยอดหนี้ (Loss given default) และยอดหนี้คงค้างที่ผิดนัดชำระหนี้ (Exposure at default) ที่จะเกิดขึ้นแต่ละเดือนในอนาคตสำหรับทั้งลูกหนี้แบบรายสัญญาและแบบรายกลุ่มคู่สัญญา โดยการนำส่วนประกอบทั้งสามส่วนมาคูณกัน เพื่อการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มกิจการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละเดือนในอนาคตและคิดลดกลับมา ณ วันที่รายงาน โดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเริ่มของสัญญาในการคิดลดมูลค่าคงเหลือเมื่อผิดนัดชำระหนี้ในอีก 12 เดือนข้างหน้าหรือตลอดอายุสัญญาคิดจากการคาดการณ์การจ่ายชำระของคู่สัญญา

ข้อมูลคาดการณ์เศรษฐกิจในอนาคต (Forward-looking economic information) จะถูกนำมาใช้ในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตในอีก 12 เดือนข้างหน้าหรือตลอดจนอายุที่เหลืออยู่ของภาระที่คู่สัญญาจะต้องจ่าย

ในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในวิธีการประมาณการหรือสมมติฐานที่มีนัยสำคัญ

แม้ว่ากลุ่มกิจการจะมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่งเข้าเงื่อนไขการพิจารณาการด้อยค่าภายใต้แนวปฏิบัติทางการบัญชี ฯ แต่กลุ่มกิจการพิจารณาว่าการด้อยค่าของรายการดังกล่าวเป็นจำนวนเงินที่ไม่มีความสำคัญ

เงินลงทุนในตราสารหนี้

กลุ่มกิจการใช้วิธีพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นสามระดับ โดยในแต่ละระดับจะกำหนดวิธีการวัดค่าเผื่อการด้อยค่าและการคำนวณวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงที่แตกต่างกันไป โดยกลุ่มกิจการพิจารณาว่า เงินลงทุนในตราสารหนี้ (ยกเว้นเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน) ซึ่งวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายและ FVOCI นั้น มีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ ดังนั้น ค่าเผื่อผลขาดทุนที่รับรู้ในระหว่างปีจึงจำกัดอยู่ที่ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือน “ความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ” สำหรับตราสารหนี้ที่อยู่ในความต้องการของตลาดนั้นพิจารณาจากอันดับด้านเครดิตที่อยู่ในระดับลงทุน (Investment grade credit rating) จากหน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างน้อยหนึ่งหน่วยงาน ตราสารอื่น ๆ จะพิจารณาว่า มีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำเมื่อมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระอยู่ในระดับต่ำ และผู้ออกตราสารมีความสามารถทางการเงินที่แข็งแกร่งที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาได้

กลุ่มกิจการพิจารณาว่าเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันไม่มีความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญ กลุ่มกิจการจึงไม่ได้รับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการประมาณการผลขาดทุนของเงินให้กู้ยืมดังกล่าว

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

1) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายประกอบด้วยหุ้นกู้ พันธบัตร และบัตรออมทรัพย์

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยเปิดเผยแยกตามชั้นความเสี่ยงมีดังนี้

	งบการเงินรวม			
	พ.ศ. 2567			
	ผลขาดทุนด้าน เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอด อายุสัญญาแต่ยังไม่เกิดการ ด้อยค่า		ผลขาดทุนด้าน เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอด อายุสัญญาและเกิดการด้อยค่า	
	12 เดือน	ไม่เกิดการ ด้อยค่า	รวม	
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุน ตัดจำหน่าย				
ยอดต้นปี	106,412	-	-	106,412
กลับรายการ	(7,699)	-	-	(7,699)
ยอดปลายปี	98,713	-	-	98,713
	งบการเงินรวม			
	พ.ศ. 2566			
	ผลขาดทุนด้าน เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอด อายุสัญญาแต่ยังไม่เกิดการ ด้อยค่า		ผลขาดทุนด้าน เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอด อายุสัญญาและเกิดการด้อยค่า	
	12 เดือน	ไม่เกิดการ ด้อยค่า	รวม	
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุน ตัดจำหน่าย				
ยอดต้นปี	156,742	-	-	156,742
กลับรายการ	(50,330)	-	-	(50,330)
ยอดปลายปี	106,412	-	-	106,412

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

2) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI)

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วย FVOCI นั้นประกอบด้วยเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จดทะเบียนในตลาดและไม่ได้จดทะเบียนในตลาด โดยกลุ่มกิจการรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนในกำไรหรือขาดทุนซึ่งยังให้ผลขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมที่จะรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นนั้นลดลง

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วย FVOCI โดยเปิดเผยแยกตามชั้นความเสี่ยงมีดังนี้

		งบการเงินรวม			
		พ.ศ. 2567			
		ผลขาดทุนด้าน		ผลขาดทุนด้าน	
		เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสัญญาแต่ยังไม่เกิดการด้อยค่า	เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือน	ผลขาดทุนด้าน	รวม
		บาท	บาท	บาท	บาท
เงินลงทุนในตราสารหนี้					
ที่วัดมูลค่าด้วย FVOCI					
ยอดต้นปี	2,740,770	-	-	-	2,740,770
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อ	1,574,810	-	-	-	1,574,810
ตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน	(1,010,713)	-	-	-	(1,010,713)
กลับรายการ	(115,886)	-	-	-	(115,886)
ยอดปลายปี	3,188,981	-	-	-	3,188,981
		งบการเงินรวม			
		พ.ศ. 2566			
		ผลขาดทุนด้าน		ผลขาดทุนด้าน	
		เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสัญญาแต่ยังไม่เกิดการด้อยค่า	เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือน	ผลขาดทุนด้าน	รวม
		บาท	บาท	บาท	บาท
เงินลงทุนในตราสารหนี้					
ที่วัดมูลค่าด้วย FVOCI					
ยอดต้นปี	1,888,741	-	-	-	1,888,741
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อ	1,468,106	-	-	-	1,468,106
กลับรายการ	(616,077)	-	-	-	(616,077)
ยอดปลายปี	2,740,770	-	-	-	2,740,770

ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงิน

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของกลุ่มกิจการเท่ากับมูลค่าตามบัญชีในงบฐานะการเงิน ณ วันที่รายงาน ข้อมูลฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มกิจการจากกิจการอื่นหากกิจการนั้นไม่สามารถทำตามภาระผูกพันที่กำหนดไว้ได้ โดยไม่คำนึงถึงหลักประกันที่ถือครองอยู่และฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงถูกพิจารณาให้เท่ากับมูลค่าตามบัญชีในงบฐานะการเงิน

5.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยจะเผชิญกับความยากลำบากในการชำระคืนภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินทางการเงิน ซึ่งต้องจ่ายชำระด้วยเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น

ผู้บริหารได้พิจารณาประมาณการกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการอย่างสม่ำเสมอโดยพิจารณาจาก ก) เงินสำรองหมุนเวียน (จากวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้) และ ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด นอกเหนือจากนี้ กลุ่มกิจการยังได้ทำการประมาณการกระแสเงินสดในสกุลเงินหลักต่างๆ พิจารณาสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงและอัตราส่วนสภาพคล่องตามข้อกำหนดต่าง ๆ และคงไว้ซึ่งแผนการจัดหาเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนในหลักทรัพย์ รายได้จากการลงทุนค้างรับ เบี้ยประกันภัยค้างรับ และลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ ส่วนใหญ่ยังไม่ถึงกำหนดชำระหรือค้างชำระไม่เกิน 1 ปี และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีระยะเวลาครบกำหนดชำระภายใน 5 ปี ในขณะที่หนี้สินทางการเงินของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ ประกอบด้วย เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ และค่านายหน้าประกันภัยค้างจ่ายมีระยะเวลาครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี และหุ้นกู้ และหนี้สินตามสัญญาเช่ามีระยะเวลาครบกำหนดชำระภายใน 5 ปี

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ก) การจัดการด้านการจัดหาเงิน

กลุ่มกิจการมีวงเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว		
หมดอายุภายในหนึ่งปี		
- วงเงินเบิกเกินบัญชี	10,000,000	10,000,000
หมดอายุเกินกว่าหนึ่งปี		
- วงเงินเบิกเกินบัญชี	30,000,000	-
- วงเงินกู้ยืมธนาคาร	1,270,000,000	1,270,000,000
	1,310,000,000	1,280,000,000
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว		
หมดอายุเกินกว่าหนึ่งปี		
- วงเงินเบิกเกินบัญชี	30,000,000	-
- วงเงินกู้ยืมธนาคาร	1,270,000,000	1,270,000,000
	1,300,000,000	1,270,000,000

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ข) วันครบกำหนดของหนี้สินทางการเงิน

ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงหนี้สินทางการเงินที่จัดประเภทตามระยะเวลาการครบกำหนดตามสัญญา ซึ่งแสดงด้วยจำนวนเงินตามสัญญาที่ไม่ได้มีการคิดลด ทั้งนี้ ยอดคงเหลือที่ครบกำหนดภายในระยะเวลา 12 เดือนจะเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการคิดลดไม่มีนัยสำคัญ

	งบการเงินรวม					
	พ.ศ. 2567					
	เมื่อเรียกชำระ ล้านบาท	ภายใน 1 ปี ล้านบาท	ระหว่าง 1 ถึง 5 ปี ล้านบาท	มากกว่า 5 ปี ล้านบาท	รวม ล้านบาท	มูลค่า ตามบัญชี ล้านบาท
วันครบกำหนดของหนี้สินทางการเงิน						
หุ้นกู้สุทธิ	-	-	1,000	-	1,000	999
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	54	107	-	161	144
	-	54	1,107	-	1,161	1,143

	งบการเงินรวม					
	พ.ศ. 2566					
	เมื่อเรียกชำระ ล้านบาท	ภายใน 1 ปี ล้านบาท	ระหว่าง 1 ถึง 5 ปี ล้านบาท	มากกว่า 5 ปี ล้านบาท	รวม ล้านบาท	มูลค่า ตามบัญชี ล้านบาท
วันครบกำหนดของหนี้สินทางการเงิน						
หุ้นกู้สุทธิ	-	-	1,002	-	1,002	998
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	34	67	-	101	101
	-	34	1,069	-	1,103	1,099

บริษัท ทีพีพี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	พ.ศ. 2567					
	เมื่อเรียก ชำระ ล้านบาท	ภายใน 1 ปี ล้านบาท	ระหว่าง 1 ถึง 5 ปี ล้านบาท	มากกว่า 5 ปี ล้านบาท	รวม ล้านบาท	มูลค่า ตามบัญชี ล้านบาท
วันครบกำหนดของหนี้สินทางการเงิน						
หุ้นกู้สุทธิ	-	-	1,000	-	1,000	999
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	10	15	-	25	23
	-	10	1,015	-	1,025	1,022

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	พ.ศ. 2566					
	เมื่อเรียก ชำระ ล้านบาท	ภายใน 1 ปี ล้านบาท	ระหว่าง 1 ถึง 5 ปี ล้านบาท	มากกว่า 5 ปี ล้านบาท	รวม ล้านบาท	มูลค่า ตามบัญชี ล้านบาท
วันครบกำหนดของหนี้สินทางการเงิน						
หุ้นกู้สุทธิ	-	-	1,002	-	1,002	998
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	1	3	-	4	4
	-	1	1,005	-	1,006	1,002

จำนวนเงินที่เปิดเผยมสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่ารวมถึงกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุสัญญาเช่า

5.2 การบริหารส่วนของเงินทุน

5.2.1 การบริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค์ของการบริหารส่วนของทุน คือ

- การรักษาไว้ซึ่งการดำเนินงานต่อเนื่องและเพื่อที่จะสามารถก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและก่อให้เกิดประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ และ
- การรักษาโครงสร้างเงินทุนไว้ให้อยู่ในระดับที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดต้นทุนเงินทุน

เพื่อดำรงไว้ซึ่งเงินกองทุนตามหน่วยงานกำกับดูแล (Solvency Capital) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกำหนด และเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน กลุ่มกิจการอาจต้องปรับจำนวนเงินปันผลจ่าย ปรับการคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขายสินทรัพย์เพื่อลดภาระหนี้สิน

เช่นเดียวกับกิจการอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน กลุ่มกิจการพิจารณาระดับเงินทุนอย่างสม่ำเสมอจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ซึ่งคำนวณจากหนี้สินสุทธิหารส่วนของผู้ถือหุ้น

6. ความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญาประกันภัย

ความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญาประกันภัย ประกอบด้วยความเสี่ยงหลัก ๆ ทั้งหมด 3 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย ความเสี่ยงด้านการประกันภัยต่อ และการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย

6.1 ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย

ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าสินไหมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงเบี่ยงเบนไปจากสมมติฐานที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งอาจทำให้กลุ่มกิจการมีสำรองเบี้ยประกันภัย และสำรองค่าสินไหมทดแทนไม่เพียงพอกับความเสียหายที่แท้จริง ทั้งนี้ กลุ่มกิจการมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงในด้านการพิจารณารับประกันภัยโดยได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยตรงและการรับประกันภัยต่อในแต่ละภัย เพื่อมั่นใจว่าอัตราเบี้ยประกันภัยเพียงพอกับความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ในอดีตและกลุ่มกิจการมีการจัดทำคู่มือการพิจารณารับประกันภัย โดยในคู่มือดังกล่าว กลุ่มกิจการจะแบ่งกลุ่มของภัยต่าง ๆ ตามระดับความเสี่ยง เช่น บ้านอยู่อาศัย ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงงานประเภทต่าง ๆ จากนั้นจึงกำหนดสัดส่วนการรับประกันภัยในแต่ละกลุ่มภัยว่าสามารถจะรับประกันภัยไว้เป็นจำนวนเท่าใด นอกจากนี้ กลุ่มกิจการมีกระบวนการติดตามผลการรับประกันภัยด้านสินไหมอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งการประเมินออกเป็นสองส่วน คือ การประเมินค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน เพื่อให้กลุ่มกิจการมีสำรองค่าสินไหมทดแทนที่เพียงพอ และการประเมินสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด เพื่อทดสอบความเพียงพอของสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มกิจการสามารถรองรับค่าสินไหมที่จะเกิดขึ้นจริงได้

6.2 ความเสี่ยงด้านการประกันภัยต่อ

ความเสี่ยงด้านการประกันภัยต่อ คือ ความเสี่ยงที่การทำประกันภัยต่อของกลุ่มกิจการไม่เพียงพอต่อความเสี่ยงด้านประกันภัยที่กลุ่มกิจการมีอยู่ รวมถึงความเสี่ยงที่ผู้รับประกันภัยต่อไม่สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนในสัดส่วนหรือจำนวนที่ระบุภายใต้สัญญาประกันภัยต่อได้ ทั้งนี้ กลุ่มกิจการมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงในด้านการประกันภัยต่อ โดยได้จัดทำคู่มือแนวทางการประกันภัยต่อ รวมถึงการคัดเลือกแผนประกันภัยต่อให้เหมาะสมกับภัยที่กลุ่มกิจการรับเสี่ยงไว้โดยแบ่งแผนประกันภัยต่อออกเป็น 4 ประเภทหลักคือ การประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย การประกันภัยต่อแบบกำหนดสัดส่วน สัญญาแบบไม่กำหนดสัดส่วน และการประกันภัยต่อสำหรับมหันตภัย กลุ่มกิจการมีระบบติดตามดูแลความเสี่ยงและความคลาดเคลื่อนใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระดับเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกลุ่มกิจการ ระดับความเสี่ยงสูงสุดที่กลุ่มกิจการยอมรับได้ และขีดจำกัดในการรับเสี่ยงภัยไว้เองเป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของกลุ่มกิจการ นอกจากนี้ กลุ่มกิจการได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ ทั้งผู้รับประกันภัยต่อในประเทศ และผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศไว้อย่างชัดเจน เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าผู้รับประกันภัยต่อมีศักยภาพที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัดส่วนหรือจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัยต่อได้

6.3 การกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย

การกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยจะส่งผลให้กลุ่มกิจการมีแนวโน้มที่สูงขึ้นในการเกิดสินไหมพร้อมกันหลายกรณี และอาจส่งผลให้มูลค่าสินไหมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงเบี่ยงเบนไปจากสมมติฐานที่คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้กลุ่มกิจการมีการรับประกันภัยที่กระจายในหลายประเภทผลิตภัณฑ์ มีการตรวจสอบและควบคุมปริมาณการรับประกันภัยต่อหน่วยพื้นที่เพื่อป้องกันการกระจุกตัวของภัยในแต่ละพื้นที่ มีการตรวจสอบที่ตั้งของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ เช่น ภัยน้ำท่วม ภัยแผ่นดินไหวหรือไม่ เพื่อจำกัดความรับผิดชอบในการรับประกันภัย นอกจากนี้กลุ่มกิจการมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลการรับประกันภัยสำหรับภัยต่าง ๆ เพื่อป้องกันการกระจุกตัวของภัย นอกจากนี้ กลุ่มกิจการได้ควบคุมสัดส่วนการรับประกันภัยต่อ ไม่ให้กระจุกตัวอยู่กับบริษัทประกันภัยต่อเจ้าใดเจ้าหนึ่งมากเกินไปอีกด้วย ซึ่งการรับประกันภัยกระจายในหลายประเภทผลิตภัณฑ์นั้น จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของกิจการรับประกันภัยได้อย่างมาก เพราะจะส่งผลให้สินไหมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไม่กระจุกตัวอยู่กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง

กลุ่มกิจการมีเบี้ยประกันภัยรับ แบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ ก่อนการเอาประกันภัยต่อดังนี้

ประเภทผลิตภัณฑ์	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
ประกันอัคคีภัย	2,851,148,462	2,755,529,888
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง	624,864,671	621,596,063
ประกันภัยรถ	7,195,282,665	7,415,076,599
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล	6,031,108,369	8,047,746,523
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด	16,121,680,045	15,947,335,147
รวม	32,824,084,212	34,787,284,220

กลุ่มกิจการมีเบี้ยประกันภัยรับ แบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ หลังการเอาประกันภัยต่อดังนี้

ประเภทผลิตภัณฑ์	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
ประกันอัคคีภัย	1,114,113,153	1,135,831,161
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง	81,205,873	48,088,283
ประกันภัยรถ	2,933,487,791	2,856,489,228
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล	2,041,461,517	4,208,048,062
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด	1,393,571,396	1,306,346,145
รวม	7,563,839,730	9,554,802,879

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

7. มูลค่ายุติธรรม

ตารางต่อไปนี้แสดงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน แต่ไม่รวมถึงกรณีที่มีมูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี

	งบการเงินรวม				
	พ.ศ. 2567				
	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไร หรือขาดทุน	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	ราคาทุน ตัดจำหน่าย	รวมราคา ตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม					
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วย					
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	313,726,191	-	-	313,726,191	313,726,191
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	12,416,996,459	-	12,416,996,459	12,416,996,459
	313,726,191	12,416,996,459	-	12,730,722,650	12,730,722,650
สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม					
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยราคาทุน					
ตัดจำหน่าย	-	-	2,484,025,778	2,484,025,778	2,492,172,454
	-	-	2,484,025,778	2,484,025,778	2,492,172,454
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม					
หุ้นกู้สุทธิ					
	-	-	998,868,199	998,868,199	1,009,136,030
	-	-	998,868,199	998,868,199	1,009,136,030

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

งบการเงินรวม					
พ.ศ. 2566					
	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไร หรือขาดทุน	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	ราคาทุน ตัดจำหน่าย	รวมราคา ตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม					
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	1,257,236	-	-	1,257,236	1,257,236
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	12,702,575,841	-	12,702,575,841	12,702,575,841
	1,257,236	12,702,575,841	-	12,703,833,077	12,703,833,077
สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม					
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย	-	-	2,337,932,877	2,337,932,877	2,335,572,145
	-	-	2,337,932,877	2,337,932,877	2,335,572,145
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม					
หุ้นกู้สุทธิ	-	-	998,201,165	998,201,165	1,002,409,020
	-	-	998,201,165	998,201,165	1,002,409,020
งบการเงินเฉพาะกิจการ					
พ.ศ. 2567					
	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไร หรือขาดทุน	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	ราคาทุน ตัดจำหน่าย	รวมราคา ตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม					
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	213,500,000	213,500,000	212,978,087
	-	-	213,500,000	213,500,000	212,978,087
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม					
หุ้นกู้สุทธิ	-	-	998,868,199	998,868,199	1,009,136,030
	-	-	998,868,199	998,868,199	1,009,136,030

บริษัท ทีพีบี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	พ.ศ. 2566				
	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไร หรือขาดทุน บาท	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น บาท	ราคาทุน ตัดจำหน่าย บาท	รวมราคา ตามบัญชี บาท	มูลค่ายุติธรรม บาท
สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดด้วย					
มูลค่ายุติธรรม					
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	90,000,000	90,000,000	88,988,051
	-	-	90,000,000	90,000,000	88,988,051
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดด้วย					
มูลค่ายุติธรรม					
หุ้นกู้สุทธิ	-	-	998,201,165	998,201,165	1,002,409,020
	-	-	998,201,165	998,201,165	1,002,409,020

สัดส่วนการทำธุรกรรมแบ่งตามประเภทของคู่สัญญาโดยพิจารณาจากจำนวนเงินตามสัญญา

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	สัดส่วนร้อยละ	สัดส่วนร้อยละ
สถาบันการเงิน	25.32	24.96
รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	11.32	9.62
บุคคลภายนอก	63.36	65.42
รวม	100.00	100.00

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ตารางต่อไปนี้แสดงสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าหรือเปิดเผยข้อมูลมูลค่ายุติธรรมตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

	งบการเงินรวม			
	พ.ศ. 2567			
	ข้อมูลระดับ 1	ข้อมูลระดับ 2	ข้อมูลระดับ 3	รวม
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้มูลค่ายุติธรรม				
ผ่านงบกำไรขาดทุน				
<u>เงินลงทุนในหลักทรัพย์</u>				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	312,990,000	-	-	312,990,000
ตราสารทุน	736,191	-	-	736,191
สินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้มูลค่ายุติธรรม				
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
<u>เงินลงทุนในหลักทรัพย์</u>				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	-	1,154,150,696	-	1,154,150,696
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	-	3,811,653,163	-	3,811,653,163
ตราสารทุน	6,840,813,552	-	610,379,048	7,451,192,600
รวม	7,154,539,743	4,965,803,859	610,379,048	12,730,722,650

	งบการเงินรวม			
	พ.ศ. 2566			
	ข้อมูลระดับ 1	ข้อมูลระดับ 2	ข้อมูลระดับ 3	รวม
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้มูลค่ายุติธรรม				
ผ่านงบกำไรขาดทุน				
<u>เงินลงทุนในหลักทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	1,257,236	-	-	1,257,236
สินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้มูลค่ายุติธรรม				
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
<u>เงินลงทุนในหลักทรัพย์</u>				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	-	1,020,167,308	-	1,020,167,308
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	-	4,042,549,375	-	4,042,549,375
ตราสารทุน	7,092,713,298	-	547,145,860	7,639,859,158
รวม	7,093,970,534	5,062,716,683	547,145,860	12,703,833,077

บริษัท ทีพีย กรู๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ตารางต่อไปนี้แสดงสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินที่เปิดเผยข้อมูลมูลค่ายุติธรรมตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

	งบการเงินรวม			
	พ.ศ. 2567			
	ข้อมูลระดับ 1	ข้อมูลระดับ 2	ข้อมูลระดับ 3	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (หมายเหตุ 16)	-	657,848,324	-	657,848,324
รวม	-	657,848,324	-	657,848,324

	งบการเงินรวม			
	พ.ศ. 2566			
	ข้อมูลระดับ 1	ข้อมูลระดับ 2	ข้อมูลระดับ 3	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (หมายเหตุ 16)	-	657,848,324	-	657,848,324
รวม	-	657,848,324	-	657,848,324

มูลค่ายุติธรรมแบ่งออกเป็นลำดับชั้นตามข้อมูลที่ใช้ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1: มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอ้างอิงจากราคาเสนอซื้อปัจจุบันที่อ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ข้อมูลระดับ 2: มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้อย่างมีนัยสำคัญและอ้างอิงจากประมาณการของกลุ่มกิจการเองมาใช้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
- ข้อมูลระดับ 3: มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ในตลาด

บริษัท ทิพย กรู๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม

เครื่องมือทางการเงินใน ระดับ 1

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องอ้างอิงจากราคาเสนอซื้อขาย ณ วันที่ในงบการเงิน ตลาดจะถือเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องเมื่อราคาเสนอซื้อขายมีพร้อมและสม่ำเสมอ จากการแลกเปลี่ยน จากตัวแทน นายหน้า กลุ่มอุตสาหกรรม ผู้ให้บริการด้านราคา หรือหน่วยงานกำกับดูแล และราคานั้นแสดงถึงรายการในตลาดที่เกิดขึ้นจริงอย่างสม่ำเสมอในราคาซึ่งคู่สัญญาซึ่งเป็นอิสระจากกันพึงกำหนดในการซื้อขาย (Arm's length basis) เช่น ราคาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ราคาเสนอซื้อขายที่ใช้สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือโดยกลุ่มกิจการได้แก่ ราคาเสนอซื้อ ปัจจุบัน เครื่องมือทางการเงินนี้รวมอยู่ในระดับ 1

เครื่องมือทางการเงินใน ระดับ 2

เงินลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 วัดมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อล่าสุด หรือเส้นอัตราผลตอบแทนที่คำนวณและประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่ทำการสุดท้ายของวันที่ในงบฐานะการเงิน หน่วยลงทุนซึ่งมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 วัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้การคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของเงินลงทุนที่หน่วยลงทุนนั้นไปลงทุนโดยมีสัดส่วนการลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหนี้ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตราสารหนี้ที่มีมูลค่ายุติธรรมประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ระดับ 2

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สำหรับที่ดินใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด สำหรับสิ่งปลูกสร้างใช้วิธีต้นทุนทดแทนสุทธิในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวไว้โดยหมายเหตุ 16

เครื่องมือทางการเงินใน ระดับ 3

ฝ่ายลงทุนของกลุ่มกิจการได้ทำการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินสำหรับการรายงานในงบการเงิน รวมถึงมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 3 คณะทำงานนี้ได้รายงานโดยตรงต่อผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารการลงทุน โดยที่คณะทำงานเกี่ยวกับกระบวนการประเมินมูลค่ายุติธรรมได้จัดขึ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในแต่ละไตรมาส ซึ่งสอดคล้องกับวันที่รายงานรายไตรมาสของกลุ่มกิจการ

ข้อมูลหลักที่กลุ่มกิจการใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 3 ของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ได้แก่ ประมาณการกระแสเงินสดจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายตราสารหนี้ หรือเงินปันผล หรือผลตอบแทนอื่นที่คาดว่าจะได้รับ และใช้อัตราคิดลดจากอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลไทยที่ไม่มีดอกเบี้ยที่เผยแพร่โดยสมาคมตราสารหนี้ไทย โดยบวกค่าชดเชยความเสี่ยง (Risk Premium) ที่เหมาะสม

นอกจากนี้ ข้อมูลหลักที่กลุ่มกิจการใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 3 อ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมที่ประกาศโดยสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยวิธีการคิดลดกระแสเงินสดสำหรับตราสารหนี้ของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และบริษัท ไทยอินชัวร์เรส จำกัด

บริษัท ทิพย กรู๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

การโอนระหว่างระดับของชั้นมูลค่าสุทธิ

ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับ 1 และระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลค่าสุทธิในระหว่างปี

การวัดมูลค่าสุทธิระดับที่ 3

การเปลี่ยนแปลงของเครื่องมือทางการเงินระดับ 3 ซึ่งเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดมีดังนี้

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
ยอดต้นปี	547,145,860	646,570,967
การซื้อเพิ่มขึ้น	1,750,000	1,818,182
กำไร(ขาดทุน)ซึ่งรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	61,483,188	(101,243,289)
ยอดปลายปี	610,379,048	547,145,860

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 อัตราคิดลดที่ใช้ในการประมาณมูลค่าสุทธิคือ ร้อยละ 18.80 ถึง 52.07 ต่อปี (พ.ศ. 2566 : ร้อยละ 20.21 ถึง 187.82 ต่อปี) ขึ้นอยู่กับระดับค่าชดเชยความเสี่ยง (Risk Premium) เฉพาะตัวของแต่ละหลักทรัพย์ ทั้งนี้หากอัตราคิดลดเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะมีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นลดลงจำนวน 20.32 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : 15.57 ล้านบาท) ขณะที่หากอัตราคิดลดลดลงร้อยละ 1 จะมีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 20.93 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : 16.06 ล้านบาท)

8. ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ และการใช้วิจารณญาณ

การประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้วิจารณญาณได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่องและอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น

8.1 การด้อยค่าของเบี่ยประกันภัยค้ำรับ

กลุ่มกิจการได้กำหนดค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าของค่าเบี่ยประกันภัยค้ำรับ ซึ่งคาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้จากเบี่ยประกันภัยค้ำรับทั้งสิ้น ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญประมาณจากประสบการณ์การเรียกเก็บหนี้ในอดีตและตามสถานะปัจจุบันของเบี่ยประกันภัยค้ำรับ ณ วันที่เียงฐานะการเงิน

8.2 การด้อยค่าของลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ

หลักฐานอันเห็นประจักษ์ในการประมาณการด้อยค่าของลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่ออ้างอิงมาจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือข้อมูลเงินกองทุนที่ปรากฏอยู่ ณ วันปิดบัญชี และข้อมูลอื่น ๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

8.3 อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากสำหรับอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในปีก่อน หรือมีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือเลิกใช้

8.4 การด้อยค่าของค่าความนิยม

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากการคำนวณมูลค่าจากการใช้การคำนวณนี้ใช้ประมาณการกระแสเงินสดซึ่งอ้างอิงจากงบประมาณทางการเงินครอบคลุมระยะเวลา 5 - 9 ปี ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร

กระแสเงินสดหลังจากปีที่ 5 และ 9 ใช้ประมาณการของอัตราการเติบโตดังกล่าวตามหมายเหตุ 18 อัตราการเติบโตดังกล่าวสอดคล้องกับการคาดการณ์อัตราการเติบโตที่รวมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้นดำเนินงานอยู่

8.5 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้เมื่อกลุ่มกิจการคาดการณ์ได้แน่นอนว่าประโยชน์ทางภาษีในอนาคตจะสามารถนำไปหักกับผลแตกต่างชั่วคราวทางภาษีได้ กลุ่มกิจการได้คำนึงถึงผลประโยชน์ทางภาษีในอนาคตและการวางแผนทางภาษีอย่างรอบคอบและเป็นไปได้ เพื่อใช้ในการประเมินการรับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สมมติฐานของกลุ่มกิจการเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรในอนาคตและการคาดการณ์ถึงการใช้ประโยชน์ของผลแตกต่างชั่วคราวทางภาษี และการเปลี่ยนแปลงในสมมติฐานที่สำคัญในแต่ละช่วงเวลานั้น อาจทำให้เกิดผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญของฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มกิจการ

8.6 การวัดมูลค่าของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย

สำรองค่าสินไหมทดแทน

สำรองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้รับการแจ้งค่าเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัยตามจำนวนที่ผู้เอาประกันภัยแจ้ง สำรองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึกตามจำนวนที่ผู้สำรวจภัยอิสระประเมิน หรือโดยการประมาณการของเจ้าหน้าที่สินไหม มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงานบันทึกในงบฐานะการเงิน โดยการคำนวณจากหลายสมมติฐาน ด้วยวิธีคณิตศาสตร์ประกันภัยตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกำหนด สมมติฐานดังกล่าวจะมีการทบทวนเป็นประจำตามประสบการณ์ที่ผ่านมาและสถานการณ์ปัจจุบัน

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงานจะเท่ากับผลต่างของประมาณการค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์ และค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว ซึ่งค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้วนั้น เท่ากับผลรวมของค่าสินไหมทดแทนจ่ายที่เกิดขึ้นจริง และสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายที่ได้รับรายงานแล้ว โดยที่แยกการคำนวณตามประเภทการประกันภัย ดังนี้

- ประกันอัคคีภัย
- ประกันภัยตัวเรือ
- ประกันภัยขนส่งทางทะเล (สินค้า)
- ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ
- ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ
- ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง
- ประกันภัยอากาศยาน
- ประกันภัยวิศวกรรม
- ประกันภัยสุขภาพ
- ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
- ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
- ประกันภัยพืชผล
- การประกันภัยเบ็ดเตล็ดประเภทอื่น

วิธีการที่ใช้ในการประมาณการค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์มี 3 วิธี คือ วิธี Incurred Chain Ladder วิธี Bornhuetter-Ferguson และวิธี Expected Loss Ratio โดยที่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกใช้วิธีในการคำนวณค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์ให้เหมาะสมสำหรับแต่ละประเภทการประกันภัย โดยทำการคำนวณทั้งก่อนหักประกันภัยต่อและหลังหักประกันภัยต่อ

การประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ (Unallocated loss adjustment expense: ULAE)

ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ (ULAE) ประมาณจากอัตราส่วนระหว่างค่าจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ (ULAE) ย้อนหลัง กับค่าสินไหมทดแทนจ่ายก่อนการประกันภัยต่อย้อนหลัง โดยแยกเป็นการประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยประเภทอื่นที่ไม่ใช่รถยนต์

8.7 สำรองความเสียหายที่ยังไม่สิ้นสุด

สำรองความเสียหายที่ยังไม่สิ้นสุด ประกอบด้วยภาระผูกพันตามกรมธรรม์ในอนาคต คำนวณโดยอ้างอิงอัตราส่วนค่าสินไหมสมบูรณ์จากการคำนวณค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์ดังกล่าวข้างต้นในหมายเหตุ 8.6 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดการสินไหมทดแทน ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกรมธรรม์ ประมาณจากอัตราส่วนระหว่างประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดการกรมธรรม์ย้อนหลัง กับผลรวมเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิย้อนหลัง
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ (ULAE) ประมาณจากอัตราส่วนระหว่างค่าจัดการสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ย้อนหลัง กับค่าสินไหมทดแทนจ่ายก่อนการประกันภัยต่อย้อนหลัง โดยแยกเป็นการประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยประเภทอื่นที่ไม่ใช่รถยนต์
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยต่อ อ้างอิงมาจากสัญญาการจัดการด้านการเอาประกันภัยต่อที่คุ้มครองความเสียหายส่วนเกินฉบับปัจจุบันของกลุ่มกิจการ

8.8 ผลประโยชน์พนักงาน

หนี้สินผลประโยชน์พนักงานคำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ หนี้สินที่รับรู้ในงบฐานะการเงินคำนวณโดยใช้วิธีประมาณการจากข้อสมมติฐานต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงอัตราคิดลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต อัตราการหมุนเวียนในจำนวนพนักงาน อัตราการระงับ รอคอย และอัตราเงินเฟ้อของทอง การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหล่านี้มีผลต่อประมาณการผลประโยชน์พนักงาน ในทุกปีกลุ่มกิจการได้มีการทบทวนข้อสมมติฐานที่เหมาะสมซึ่งสะท้อนถึงประมาณการผลประโยชน์พนักงานที่คาดว่าจะต้องจ่ายให้กับพนักงาน

8.9 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกในงบฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้วิจารณญาณในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงในงบการเงิน และการเปิดเผยลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

8.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินอ้างอิงจากสมมติฐานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ และอัตราการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิด กลุ่มกิจการใช้วิธีการพิจารณาในการประเมินข้อสมมติฐานเหล่านี้และพิจารณาเลือก ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคำนวณการด้อยค่าบนพื้นฐานของข้อมูลในอดีตของกลุ่มกิจการและสภาพแวดล้อมทางตลาดที่เกิดขึ้น รวมทั้งการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

8.11 การกำหนดอายุสัญญาเช่า

กลุ่มกิจการพิจารณาข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับผู้เช่า ในการใช้สิทธิขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่าเพื่อกำหนดอายุสัญญาเช่า กลุ่มกิจการ พิจารณาการกำหนดอายุสัญญาเช่าก็ต่อเมื่อสัญญาเช่านั้นมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ระยะเวลาการเช่าจะถูกขยาย หรือถูกยกเลิก

สำหรับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องมากที่สุด คือ ระยะเวลาสัญญาเช่าในอดีต ค่าใช้จ่าย และสภาพของ สินทรัพย์ที่เช่า

สิทธิขยายอายุสัญญาเช่าส่วนใหญ่ในสัญญาเช่าอาคารสำนักงานและยานพาหนะไม่ได้ถูกรวมอยู่ในหนี้สินตามสัญญาเช่า เนื่องจากกลุ่มกิจการพิจารณา ก) สภาพของสินทรัพย์ที่เช่า และ/หรือ ข) การเปลี่ยนแปลงแทนสินทรัพย์จะไม่ก่อให้เกิด ต้นทุนอย่างมีสาระสำคัญ

อายุสัญญาเช่าจะถูกประเมินใหม่เมื่อกลุ่มกิจการใช้ (หรือไม่ใช้) สิทธิหรือกลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในการใช้ (หรือไม่ ใช้สิทธิ) การประเมินความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญหรือการเปลี่ยนแปลง ของสภาพแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่อประเมินอายุสัญญาเช่าและอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกิจการ

8.12 การกำหนดอัตราการคิดลดของหนี้สินตามสัญญาเช่า

กลุ่มกิจการประเมินอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่า ดังนี้

- ใช้ข้อมูลที่การจัดการเงินทุนจากบุคคลที่สามของแต่ละกิจการที่เป็นผู้เช่าและปรับปรุงข้อมูลที่ได้รับให้สะท้อนกับ การเปลี่ยนแปลงในปัจจัยทางการเงินของผู้เช่าหากเป็นไปได้
- ปรับปรุงสัญญาเช่าโดยเฉพาะเจาะจง เช่น อายุสัญญาเช่า และหลักประกัน

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

9. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินสด	1,419,880	1,404,767	10,000	10,000
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำหนด				
ระยะเวลาจ่ายคืน	1,830,873,652	2,204,543,867	50,910,671	291,161,065
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืน				
เมื่อสิ้นกำหนดระยะเวลา				
และบัตรเงินฝากธนาคาร	1,832,629,094	1,832,428,466	-	-
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มี				
ระยะเวลาคงกำหนดไม่เกิน				
3 เดือน นับแต่วันที่ได้มา	-	401,680,515	-	-
รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน	3,664,922,626	4,440,057,615	50,920,671	291,171,065
หัก เงินฝากธนาคารและสถาบัน				
การเงินอื่นที่มีระยะเวลา				
ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือน				
นับแต่วันที่ได้มา				
(หมายเหตุ 14)	(1,764,379,095)	(1,764,178,466)	-	-
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัด				
ในการใช้	(119,501,958)	(68,250,000)	(41,958)	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,781,041,573	2,607,629,149	50,878,713	291,171,065

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการได้นำเงินฝากธนาคารจำนวน 119.50 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : 68.25 ล้านบาท) ไปวางค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคาร ใช้ในการวางค้ำประกันสำหรับการรับประกันภัย ใช้ในการวางค้ำประกันสำหรับเครื่องรูดบัตร ใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันกรณีผู้เอาประกันที่เป็นผู้ขับขี่รถยนต์ตกเป็นผู้ต้องหา และไปวางเป็นหลักทรัพย์ประกันไว้กับนายทะเบียนประกันภัยตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (ตามหมายเหตุ 37 และ 41)

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

10. เบี้ยประกันภัยค้ำรับสุทธิ

กลุ่มกิจการมียอดคงเหลือเบี้ยประกันภัยค้ำรับจากการรับประกันภัยตรง โดยจำแนกอายุเบี้ยประกันภัยค้ำรับนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระ ดังนี้

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ	3,347,973,382	5,927,840,462
ค้ำรับเกินกำหนดชำระ		
ค้ำรับไม่เกิน 30 วัน	648,452,514	465,417,564
ค้ำรับ 31 - 60 วัน	299,973,963	201,065,666
ค้ำรับ 61 - 90 วัน	167,199,582	137,775,296
ค้ำรับ 91 วัน - 1 ปี	475,272,986	430,818,697
ค้ำรับเกินกว่า 1 ปี	491,330,190	346,723,404
รวมเบี้ยประกันภัยค้ำรับ	5,430,202,617	7,509,641,089
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(164,354,533)	(186,379,041)
เบี้ยประกันภัยค้ำรับสุทธิ	5,265,848,084	7,323,262,048

สำหรับเบี้ยประกันภัยค้ำรับจากตัวแทนและนายหน้า กลุ่มกิจการได้กำหนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย โดยหนี้ที่เกินกว่ากำหนดชำระ กลุ่มกิจการได้ดำเนินการตามกฎหมายกับตัวแทนและนายหน้าเป็นกรณีไป

11. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุทธิ

กลุ่มกิจการมีสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ดังนี้

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
<u>สำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ</u>		
สำรองค่าสินไหมทดแทน	5,539,930,807	6,798,246,762
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(22,840,015)	(22,840,015)
สำรองเบี้ยประกันภัย		
- สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (UPR)	13,443,843,305	14,006,064,873
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุทธิ	18,960,934,097	20,781,471,620

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

11.1 สำรองค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
ยอดคงเหลือ ณ ต้นปี	6,798,246,762	7,577,313,540
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ		
ค่าสินไหมทดแทนที่เรียกคืนและเกิดขึ้นระหว่างปี	10,041,642,590	8,730,185,972
การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนที่เรียกคืน		
และเกิดขึ้นในปีก่อน	1,520,614,707	1,011,470,176
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากข้อสมมติในการคำนวณสำรอง		
ค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เรียกคืนระหว่างปี	354,345,259	(56,182,534)
ค่าสินไหมทดแทนส่วนที่ตกลงกันระหว่างปี	(13,174,918,511)	(10,464,540,392)
ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี	5,539,930,807	6,798,246,762

11.2 สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
ยอดคงเหลือ ณ ต้นปี	14,006,064,873	13,539,136,429
เบี้ยประกันภัยต่อสำหรับปี	25,297,477,328	25,232,506,873
เบี้ยประกันภัยต่อที่ถือเป็นรายได้ในปี	(25,859,698,896)	(24,765,578,429)
ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี	13,443,843,305	14,006,064,873

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

12. ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อสุทธิ

กลุ่มกิจการมีลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ ดังนี้

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ	-	-
เงินค้ำรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ	5,689,160,999	4,752,818,088
	5,689,160,999	4,752,818,088
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(855,967,479)	(889,935,141)
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อสุทธิ	4,833,193,520	3,862,882,947

เงินค้ำรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ จำแนกอายุ ดังนี้

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	131,559,164	34,422,064
ค้ำรับเกินกำหนดชำระ		
ค้ำรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน	2,642,683,789	1,546,771,695
ค้ำรับเป็นระยะเวลา 1 - 2 ปี	934,248,344	942,806,300
ค้ำรับเกินกว่า 2 ปี	1,980,669,702	2,228,818,029
รวมเงินค้ำรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ	5,689,160,999	4,752,818,088

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการมีการกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เคยรับรู้จำนวน 45.64 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : 42.69 ล้านบาท) และบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญปัจจุบันจำนวน 11.67 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : จำนวน 25.99 ล้านบาท) ตามสถานะปัจจุบันของลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ ณ วันที่ในงบฐานะการเงิน โดยจำนวนที่บันทึกและกลับรายการได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ทีพีบี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

13. ลูกหนี้การค้าสุทธิ

กลุ่มกิจการมีลูกหนี้การค้าในงบฐานะการเงินสามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท	บาท	บาท
ไม่เกิน 3 เดือน	7,212,769	1,142,665	67,034,235	2,682,888
3 - 6 เดือน	1,109,817	23,922	28,090,258	-
6 - 12 เดือน	392,331	38,958	-	-
เกินกว่า 12 เดือน	4,691,247	4,723,833	-	-
รวมลูกหนี้การค้า	13,406,164	5,929,378	95,124,493	2,682,888
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(1,989,066)	(1,995,319)	-	-
ลูกหนี้การค้าสุทธิ	11,417,098	3,934,059	95,124,493	2,682,888

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

14. เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ

กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ดังนี้

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2567	
	ราคาทุน/ ราคาทุนตัดจำหน่าย บาท	มูลค่ายุติธรรม บาท
เงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน		
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	314,206,140	312,990,000
ตราสารทุน	3,395	736,191
รวม	314,209,535	313,726,191
<u>หัก</u> ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(483,344)	-
รวมเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	313,726,191	313,726,191
เงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	1,157,916,525	1,154,150,696
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	3,811,324,500	3,811,653,163
ตราสารทุน	11,926,365,816	7,451,192,600
รวม	16,895,606,841	12,416,996,459
<u>หัก</u> ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(4,478,610,382)	-
รวมเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	12,416,996,459	12,416,996,459
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย		
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	479,745,396	
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	180,000,000	
เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 9)	1,764,379,095	
บัตรออมทรัพย์	60,000,000	
รวม	2,484,124,491	
<u>หัก</u> ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(98,713)	
รวมเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย	2,484,025,778	
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ	15,214,748,428	

บริษัท ทีพีจี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2566	
	ราคาทุน/ ราคาทุนตัดจำหน่าย บาท	มูลค่ายุติธรรม บาท
เงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน		
ตราสารทุน	3,395	1,257,236
รวม	3,395	1,257,236
<u>บวก</u> กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	1,253,841	-
รวมเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	1,257,236	1,257,236
เงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	1,035,304,326	1,020,167,308
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	4,072,988,194	4,042,549,375
ตราสารทุน	11,704,059,591	7,639,859,158
รวม	16,812,352,111	12,702,575,841
<u>หัก</u> ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(4,109,776,270)	-
รวมเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	12,702,575,841	12,702,575,841
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย		
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	383,860,823	
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	180,000,000	
เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 9)	1,764,178,466	
บัตรออมทรัพย์	10,000,000	
รวม	2,338,039,289	
<u>หัก</u> ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(106,412)	
รวมเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย	2,337,932,877	
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ	15,041,765,954	

บริษัท ทีพีพี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

14.1 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

ก) รายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566 มีระยะเวลาครบกำหนดดังนี้

	งบการเงินรวม			
	พ.ศ. 2567			
	ถึงกำหนดชำระ			
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	77,533,905	126,034,802	276,176,689	479,745,396
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	180,000,000	-	-	180,000,000
เงินฝากธนาคาร	1,764,379,095	-	-	1,764,379,095
บัตรออมทรัพย์	10,000,000	50,000,000	-	60,000,000
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(98,713)	-	-	(98,713)
รวม	2,031,814,287	176,034,802	276,176,689	2,484,025,778

	งบการเงินรวม			
	พ.ศ. 2566			
	ถึงกำหนดชำระ			
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	182,106,607	201,754,216	-	383,860,823
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	-	180,000,000	-	180,000,000
เงินฝากธนาคาร	1,764,178,466	-	-	1,764,178,466
บัตรออมทรัพย์	-	10,000,000	-	10,000,000
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	(106,412)	-	(106,412)
รวม	1,946,285,073	391,647,804	-	2,337,932,877

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการมีรายได้ดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายรวม 60.59 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : 43.94 ล้านบาท)

บริษัท ทีพีย กรู๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ข) มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนต่อไปนี้จะใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้อย่างมีนัยสำคัญ และอ้างอิงจากประมาณการของกลุ่มกิจการเองมาใช้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ (จัดประเภทเป็นข้อมูลระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม)

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
เงินลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	487,559,586	381,514,085
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	180,233,773	179,879,594

สำหรับเงินฝากธนาคาร และบัตรออมทรัพย์ที่ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือนนับแต่วันที่นำมา มูลค่าตามบัญชีมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม

ค) สินทรัพย์ทางการเงินที่นำไปเป็นหลักประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการได้นำพันธบัตร หุ้นกู้ บัตรออมทรัพย์ และเงินฝากประจำที่มีมูลค่าตามบัญชี 434.58 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : 369.69 ล้านบาท) ไปเป็นหลักประกันในการวางเป็นสำรองเบี่ยงประกันภัยไว้กับนายทะเบียน ใช้ในการค้ำประกันสำหรับการรับประกันภัยของกลุ่มกิจการ กรณีผู้เอาประกันภัยที่เป็นผู้ขับขี่รถยนต์ตกเป็นผู้ต้องหา และใช้ในการค้ำประกันศาลสำหรับการจ่ายค่าสินไหม (หมายเหตุ 38 และ 41)

ง) ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ตราสารหนี้ที่วัดด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

	งบการเงินรวม		
	พ.ศ. 2567		
	มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น	ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	มูลค่าตามบัญชี
	บาท	บาท	บาท
ตราสารหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Stage 1)	2,484,124,491	(98,713)	2,484,025,778
รวม	2,484,124,491	(98,713)	2,484,025,778

บริษัท ทีพีบี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

	งบการเงินรวม		
	พ.ศ. 2566		
	มูลค่าตาม บัญชีขั้นต้น	ค่าเพื่อผลขาดทุน ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	มูลค่าตามบัญชี
	บาท	บาท	บาท
ตราสารหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญของความเสี่ยงด้าน เครดิต (Stage 1)	2,338,039,289	(106,412)	2,337,932,877
รวม	2,338,039,289	(106,412)	2,337,932,877

14.2 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

- ก) รายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นประกอบไปด้วยรายการดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
เงินลงทุนในตราสารทุน		
- ตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน	6,840,813,552	7,092,713,298
- ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด	610,379,048	547,145,860
เงินลงทุนในตราสารหนี้		
- ตราสารหนี้ของบริษัทจดทะเบียน	4,965,803,859	5,062,716,683
รวม	12,416,996,459	12,702,575,841

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566 มีระยะเวลาครบกำหนดดังนี้

	งบการเงินรวม			
	พ.ศ. 2567			
	ถึงกำหนดชำระ			
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
บาท	บาท	บาท	บาท	
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	472,808,455	313,064,218	372,043,852	1,157,916,525
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	1,292,591,530	2,488,732,970	30,000,000	3,811,324,500
<u>บวก(หัก)</u> กำไร/(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	217,022	(2,554,849)	(1,099,339)	(3,437,166)
รวม	1,765,617,007	2,799,242,339	400,944,513	4,965,803,859

	งบการเงินรวม			
	พ.ศ. 2566			
	ถึงกำหนดชำระ			
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
บาท	บาท	บาท	บาท	
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	239,965,481	665,546,866	129,791,979	1,035,304,326
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	909,437,034	2,799,781,832	363,769,328	4,072,988,194
<u>หัก</u> ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(6,075,948)	(38,586,441)	(913,448)	(45,575,837)
รวม	1,143,326,567	3,426,742,257	492,647,859	5,062,716,683

การจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการขายเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ที่มูลค่าด้วยวิธีรวม 4,394.76 ล้านบาท และรับรู้กำไรจากการจำหน่ายจำนวน 127.99 ล้านบาท ในกำไรหรือขาดทุน (สุทธิจากภาษีจำนวน 102.39 ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มกิจการขายเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ที่มูลค่าด้วยวิธีรวม 3,329.93 ล้านบาท และรับรู้กำไรจากการจำหน่ายจำนวน 105.30 ล้านบาท ในกำไรหรือขาดทุน (สุทธิจากภาษีจำนวน 84.24 ล้านบาท)

รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในตราสารหนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการมีรายได้ดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม 128.18 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : 106.22 ล้านบาท)

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ข) รายการที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการกำไร/(ขาดทุน)ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีมีดังนี้

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
ขาดทุนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(374,616,597)	(1,793,552,053)
รับรู้ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วย FVOCI (โอนสำรองการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วย FVOCI ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไปยังกำไรหรือขาดทุน)	5,791,530	32,496,588
รับรู้เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วย FVOCI เป็นรายได้จากการลงทุนในกำไรหรือขาดทุน		
- จากเงินลงทุนที่ตัดรายการไปในระหว่างปี	13,127,920	29,799,082
- จากเงินลงทุนที่ยังคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	499,653,392	539,304,063
รับรู้รายการค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วย FVOCI ในกำไรหรือขาดทุน (ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือน / ตลอดอายุของเงินลงทุน)	488,211	852,029

การซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนที่สำคัญระหว่างปี

ในระหว่างปี พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการมีรายการซื้อหลักทรัพย์จดทะเบียนซึ่งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเป็นจำนวนเงิน 3,639.16 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : 3,239.70 ล้านบาท)

ในระหว่างปี พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการมีรายการขายหลักทรัพย์จดทะเบียนซึ่งวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเป็นจำนวนเงิน 3,121.92 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : 2,680.49 ล้านบาท)

ค) สินทรัพย์ทางการเงินที่นำไปเป็นหลักประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการได้นำพันธบัตร และหุ้นกู้ที่มีมูลค่าตามบัญชี 719.82 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : 851.30 ล้านบาท) ไปเป็นหลักประกันในการวางเป็นสำรองเบี่ยประกันภัยไว้กับนายทะเบียน (หมายเหตุ 38)

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ง) ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2567	
	มูลค่ายุติธรรม	ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
	บาท	บาท
ตราสารหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Stage 1)	4,965,803,859	3,188,981
รวม	4,965,803,859	3,188,981

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2566	
	มูลค่ายุติธรรม	ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
	บาท	บาท
ตราสารหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Stage 1)	5,062,716,683	2,740,770
รวม	5,062,716,683	2,740,770

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

14.3 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

ก) รายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีธรรมผ่านกำไรขาดทุนประกอบด้วยรายการต่อไปนี้

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
ตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน	736,191	1,257,236
ตราสารหนี้ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	312,990,000	-
รวม	313,726,191	1,257,236

ข) รายการที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

รายการกำไร/(ขาดทุน)รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีมีดังนี้

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
กำไร/(ขาดทุน)จากมูลค่าธรรมของเงินลงทุนใน ตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยวิธีธรรมผ่านกำไรหรือ ขาดทุนที่รับรู้ในกำไร/(ขาดทุน)อื่น	(483,344)	1,253,841

การซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนที่สำคัญระหว่างปี

ในระหว่างปี พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการมีรายการซื้อหลักทรัพย์จดทะเบียนซึ่งวัดมูลค่าด้วยมูลค่าธรรมผ่านกำไรขาดทุนเป็นจำนวนเงิน 314.21 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : 19.82 ล้านบาท) และกลุ่มกิจการมีรายการขายหลักทรัพย์จดทะเบียนซึ่งวัดมูลค่าด้วยมูลค่าธรรมผ่านกำไรขาดทุนเป็นจำนวนเงิน 0.30 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : 21.34 ล้านบาท) ตามลำดับ

บริษัท ทีพีบี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

14.4 การเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน

การวัดมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนของตามประเภทสามารถสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		
	พ.ศ. 2567		
	จำนวนการเปลี่ยนแปลงใน		
มูลค่ายุติธรรม ณ ต้นปี	มูลค่ายุติธรรม ระหว่างปี	มูลค่ายุติธรรม ณ สิ้นปี	
บาท	บาท	บาท	
สินทรัพย์ทางการเงินที่กระแสเงินสด			
ที่เกิดขึ้นตามสัญญาจากสินทรัพย์ทางการเงินใน			
วันที่กำหนดไว้เป็นการรับชำระเงินต้นและ			
ดอกเบี้ยจากจำนวนเงินต้นคงค้างเท่านั้น โดยไม่			
รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่เข้านิยามการถือ			
เพื่อค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน			
ฉบับที่ 9 (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือที่บริษัท			
บริหารและประเมินผลงานด้วยการประเมิน			
มูลค่ายุติธรรม	7,398,288,828	59,687,485	7,457,976,313
สินทรัพย์ทางการเงินที่เข้านิยามการถือเพื่อค่า	1,257,236	312,468,955	313,726,191
อื่น ๆ	7,639,859,158	(188,666,558)	7,451,192,600

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

	งบการเงินรวม		
	พ.ศ. 2566		
	จำนวนการเปลี่ยนแปลงใน		
	มูลค่ายุติธรรม ณ ต้นปี	มูลค่ายุติธรรม ระหว่างปี	มูลค่ายุติธรรม ณ สิ้นปี
บาท	บาท	บาท	
สินทรัพย์ทางการเงินที่กระแสเงินสด			
ที่เกิดขึ้นตามสัญญาจากสินทรัพย์ทางการเงินใน			
วันที่กำหนดไว้เป็นการรับชำระเริ่มต้นและ			
ดอกเบี้ยจากจำนวนเงินต้นคงค้างเท่านั้น โดยไม่			
รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่เข้านิยามการถือ			
เพื่อค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน			
ฉบับที่ 9 (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือที่บริษัท			
บริหารและประเมินผลงานด้วยการประเมิน			
มูลค่ายุติธรรม	6,196,252,088	1,202,036,740	7,398,288,828
สินทรัพย์ทางการเงินที่เข้านิยามการถือเพื่อค่า	10,821	1,246,415	1,257,236
อื่น ๆ	8,736,351,459	(1,096,492,301)	7,639,859,158

15. เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย

15.1 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566 เงินลงทุนในบริษัทร่วม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	ประเทศที่จดทะเบียน	ลักษณะธุรกิจ	งบการเงินรวม			
			สัดส่วนของการถือหุ้นโดยกลุ่มกิจการ		เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	
			พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
			ร้อยละ	ร้อยละ	บาท	บาท
บริษัทร่วม						
บริษัท มีที่ มีเงิน จำกัด	ไทย	บริการสินเชื่อที่ดินและฝากขายที่ดิน	30.99	30.99	359,985,523	319,814,413

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ก) การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วม มีดังนี้

	งบการเงินรวม	
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
ราคาตามบัญชีต้นปี	319,814,413	304,266,179
ส่วนแบ่งกำไร	40,171,110	15,548,234
ราคาตามบัญชีปลายปี	359,985,523	319,814,413

ข) ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปสำหรับบริษัทร่วม

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลทางการเงินแบบสรุปสำหรับบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญต่อกลุ่มกิจการ ข้อมูลทางการเงินที่เปิดเผยมเป็นจำนวนที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วม ซึ่งได้ปรับปรุงด้วยรายการปรับปรุงที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามวิธีส่วนได้เสีย รวมถึงการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมและการปรับปรุงเกี่ยวกับความแตกต่างของนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการและบริษัทร่วม

	บริษัท มีที่ มีเงิน จำกัด	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
<i>ผลการดำเนินงานโดยสรุป</i>		
รายได้	464,280,492	190,559,088
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	129,584,226	50,155,593
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	129,584,226	50,155,593
<i>ฐานะการเงินโดยสรุป</i>		
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,431,821,296	953,681,698
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	5,214,794,069	4,041,413,349
สินทรัพย์รวม	6,646,615,365	4,995,095,047
หนี้สินหมุนเวียน	438,876,194	38,944,731
หนี้สินไม่หมุนเวียน	5,045,230,585	3,924,467,834
หนี้สินรวม	5,484,106,779	3,963,412,565
สินทรัพย์สุทธิ	1,162,508,586	1,031,682,482
ส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วม (ร้อยละ)	30.99	30.99
ส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วม (บาท)	359,985,523	319,814,413
ค่าความนิยม	-	-
มูลค่าตามบัญชีของบริษัทร่วม	359,985,523	319,814,413

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

15.2 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566 กลุ่มกิจการมีบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการดังต่อไปนี้

	ลักษณะ ธุรกิจ	ประเทศที่ จดทะเบียน	ลักษณะ ความสัมพันธ์	สัดส่วนของการถือหุ้น โดยกลุ่มกิจการ		งบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน	
				พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
				ร้อยละ	ร้อยละ	บาท	บาท
บริษัทย่อย							
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“ทิพยประกันภัย”)	ประกันวินาศภัย	ไทย	ถือหุ้นโดยตรง	99.05	99.05	9,135,387,380	9,135,387,380
บริษัท ทิพย ไอเอสบี จำกัด (“TIP ISB”)	ลงทุน	ไทย	ถือหุ้นโดยตรง	99.99	99.99	199,999,990	199,999,980
บริษัท ทิพย ไอบี จำกัด (“TIP IB”)	ลงทุน	ไทย	ถือหุ้นโดยตรง	99.99	99.99	240,999,990	240,999,980
บริษัท ทิพย เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (“TIP X sm ”)	ลงทุน	ไทย	ถือหุ้นโดยตรง	99.99	99.99	312,999,990	312,999,980
	นายหน้าประกัน		ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน				
บริษัท อะมิตี อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (“Amity”)	วินาศภัย	ไทย	TIP ISB	74.99	74.99	-	-
			ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน				
บริษัท ดี พี เซอร์เวย์ แอนด์ลอร์ จำกัด (“DP Survey”)	สำรวจภัย	ไทย	TIP ISB	74.99	74.99	-	-
			ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน				
			ทิพยประกันภัย,				
บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัด (“Dhipaya Training Centre”)	ศูนย์ฝึกอบรม	ไทย	Amity, DP Survey	69.90	69.90	-	-
			ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน				
บริษัท อินซัวร์เวิร์ส จำกัด (มหาชน) (“Insurverse”)	ประกันวินาศภัย	ไทย	TIP IB	79.99	79.99	-	-
	ให้บริการด้าน		ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน				
บริษัท ฮอไรซอน ที 8 จำกัด (“HT8”)	เทคโนโลยี	ไทย	TIP ISB	50.99	-	-	-
รวม						9,889,387,350	9,889,387,320

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อยมีดังนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
ราคาตามบัญชีต้นปี	9,889,387,320	9,889,387,290
การลงทุนเพิ่ม	30	30
ราคาตามบัญชีปลายปี	9,889,387,350	9,889,387,320

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทิพย ไลฟ์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 มีมติอนุมัติเพิ่มการลงทุนในอินซัวร์เวิร์ส โดยบริษัท ทิพย ไลฟ์ จำกัด ได้เพิ่มทุนหุ้นสามัญในสัดส่วนเดิม เป็นจำนวน 800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 80,000,000 บาท

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท อินซัวร์เวิร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากหุ้นสามัญจำนวน 5,700,000 หุ้น เป็นหุ้นสามัญจำนวน 6,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 บริษัท อินซัวร์เวิร์ส จำกัด (มหาชน) ได้รับคำหุ้นสำหรับหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน มีมูลค่าที่ชำระแล้วจำนวน 100,000,000 บาท และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทิพย ไลฟ์ จำกัด ครั้งที่ 8/2567 มีมติอนุมัติเพิ่มการลงทุนในอินซัวร์เวิร์ส โดยบริษัท ทิพย ไลฟ์ จำกัด ได้เพิ่มทุนหุ้นสามัญในสัดส่วนเดิม เป็นจำนวน 800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 80,000,000 บาท

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท อินซัวร์เวิร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากหุ้นสามัญจำนวน 6,700,000 หุ้น เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 7,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2567 บริษัท อินซัวร์เวิร์ส จำกัด (มหาชน) ได้รับคำหุ้นสำหรับหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน มีมูลค่าที่ชำระแล้วจำนวน 100,000,000 บาท และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทิพย ไลฟ์ จำกัด ครั้งที่ 12/2567 มีมติอนุมัติการลงทุนในบริษัท ฮอไรซอน ที่ 8 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยบริษัทได้ลงทุนหุ้นสามัญ จำนวน 2,550,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,300,000 บาท ซึ่งบริษัท ฮอไรซอน ที่ 8 จำกัดได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2567

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

16. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสุทธิ

	งบการเงินรวม		
	ที่ดิน บาท	อาคารและ ส่วนปรับปรุง	รวม บาท
		อาคาร บาท	
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566			
ราคาทุน	137,548,381	121,512,455	259,060,836
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(108,857,794)	(108,857,794)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	137,548,381	12,654,661	150,203,042
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566			
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	137,548,381	12,654,661	150,203,042
การโอนเข้า (หมายเหตุ 17.1)	2,230,514	1,443,455	3,673,969
ค่าเสื่อมราคา	-	(2,013,110)	(2,013,110)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	139,778,895	12,085,006	151,863,901
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566			
ราคาทุน	139,778,895	135,372,781	275,151,676
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(123,287,775)	(123,287,775)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	139,778,895	12,085,006	151,863,901
มูลค่ายุติธรรม (หมายเหตุ 7)	596,431,492	61,416,832	657,848,324

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

	งบการเงินรวม		
	ที่ดิน บาท	อาคารและ ส่วนปรับปรุง	
		อาคาร บาท	รวม บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567			
ราคาทุน	139,778,895	135,372,781	275,151,676
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(123,287,775)	(123,287,775)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	139,778,895	12,085,006	151,863,901
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567			
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	139,778,895	12,085,006	151,863,901
ค่าเสื่อมราคา	-	(1,988,437)	(1,988,437)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	139,778,895	10,096,569	149,875,464
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567			
ราคาทุน	139,778,895	135,372,781	275,151,676
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(125,276,212)	(125,276,212)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	139,778,895	10,096,569	149,875,464
มูลค่ายุติธรรม (หมายเหตุ 7)	596,431,492	61,416,832	657,848,324

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส่วนใหญ่เป็นที่ดินและอาคาร ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนพระราม 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เช่า

สำหรับปี พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการได้จัดให้มีการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยผู้เชี่ยวชาญการประเมินมูลค่าอิสระ (“ผู้ประเมินอิสระ”) ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (พ.ศ. 2566 : ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566) โดยผู้ประเมินอิสระเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็นผู้มีประสบการณ์ในการประเมินมูลค่าในอสังหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกันและอยู่ในทำเลที่ตั้งเดียวกับหรือใกล้เคียงกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ได้รับการประเมินมูลค่าดังกล่าว การใช้งานอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มกิจการทุกสินทรัพย์เป็นการใช้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดีที่สุดและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มกิจการ โดยผู้บริหารเชื่อว่า ไม่มีปัจจัยอื่นที่จะส่งผลกระทบต่อมูลค่า 657.85 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : 657.85 ล้านบาท) ที่ประเมินล่าสุดไว้อย่างมีสาระสำคัญ

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

วิธีที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีดังนี้

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สำหรับที่ดินใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซึ่งอ้างอิงกับราคาขายของอสังหาริมทรัพย์ที่เปรียบเทียบกันได้
ในบริเวณใกล้เคียงกันและปรับปรุงด้วยความแตกต่างของคุณสมบัติที่สำคัญ เช่น ขนาดและรูปร่าง ทำเลที่ตั้ง และสภาพของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว สำหรับสิ่งปลูกสร้างใช้วิธีต้นทุนทดแทนสุทธิในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยประมาณการต้นทุนในการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างตามต้นทุนค่าก่อสร้าง ณ ปัจจุบัน หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมตามสภาพอายุการใช้งานที่ผู้ประเมินเห็นสมควร แล้วนำมารวมกับมูลค่าที่ดินซึ่งประเมินได้จากวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ผลลัพธ์ที่ได้ถือเป็นมูลค่ารวมของทรัพย์สินดังกล่าว ข้อมูลดังกล่าวเพียงพอที่จะใช้เปรียบเทียบเพื่อกำหนดมูลค่ายุติธรรมนี้ กลุ่มกิจการจึงได้จัดประเภทการวัดมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวอยู่ในระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระจะประเมินทุกสามปี อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารจะสอบทานมูลค่ายุติธรรมเพื่อให้มูลค่าสะท้อนถึงสภาพตลาด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ได้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ได้แก่

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	24,740,728	23,673,566
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยตรงที่เกิดจากอสังหาริมทรัพย์		
เพื่อการลงทุนซึ่งก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าและค่าบริการสำหรับปี	7,564,331	7,798,107
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยตรงที่เกิดจากอสังหาริมทรัพย์		
เพื่อการลงทุนซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าและค่าบริการสำหรับปี	996,785	1,027,591

บริษัท ทีพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

17. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

17.1 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	งบการเงินรวม					
	ที่ดิน บาท	อาคารและ ส่วนปรับปรุงอาคาร บาท	เครื่องตกแต่งติดตั้ง และอุปกรณ์ สำนักงาน บาท	ยานพาหนะ บาท	สินทรัพย์ระหว่าง ก่อสร้างและติดตั้ง บาท	รวม บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566						
ราคาทุน	488,775,860	1,281,444,718	742,822,723	114,976,552	24,980,520	2,653,000,373
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(547,987,166)	(613,266,203)	(108,278,973)	-	(1,269,532,342)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	488,775,860	733,457,552	129,556,520	6,697,579	24,980,520	1,383,468,031
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566						
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	488,775,860	733,457,552	129,556,520	6,697,579	24,980,520	1,383,468,031
การซื้อเพิ่มขึ้น	-	3,184,041	40,400,919	1,706,593	79,410,429	124,701,982
การจำหน่ายไป	-	-	(20,301)	(1,990,941)	-	(2,011,242)
การตัดจำหน่าย	-	(48,048)	(107)	(6,542)	-	(54,697)
การโอนเข้า/(ออก)	-	86,334,661	17,900,288	-	(104,234,949)	-
การโอนไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (หมายเหตุ 16)	(2,230,514)	(1,443,455)	-	-	-	(3,673,969)
การโอนมาจากสิทธิการใช้ (หมายเหตุ 17.2)	-	-	-	3,598,507	-	3,598,507
ค่าเสื่อมราคา	-	(65,675,323)	(45,231,829)	(4,140,921)	-	(115,048,073)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	486,545,346	755,809,428	142,605,490	5,864,275	156,000	1,390,980,539
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566						
ราคาทุน	486,545,346	1,356,953,562	763,886,175	121,334,023	156,000	2,728,875,106
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(601,144,134)	(621,280,685)	(115,469,748)	-	(1,337,894,567)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	486,545,346	755,809,428	142,605,490	5,864,275	156,000	1,390,980,539

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

	งบการเงินรวม					
	ที่ดิน บาท	อาคารและ ส่วนปรับปรุงอาคาร บาท	เครื่องตกแต่งติดตั้ง และอุปกรณ์		สินทรัพย์ระหว่าง ก่อสร้างและติดตั้ง บาท	รวม บาท
			สำนักงาน บาท	ยานพาหนะ บาท		
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567						
ราคาทุน	486,545,346	1,356,953,562	763,886,175	121,334,023	156,000	2,728,875,106
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(601,144,134)	(621,280,685)	(115,469,748)	-	(1,337,894,567)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	486,545,346	755,809,428	142,605,490	5,864,275	156,000	1,390,980,539
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567						
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	486,545,346	755,809,428	142,605,490	5,864,275	156,000	1,390,980,539
การซื้อเพิ่มขึ้น	-	161,554	12,131,520	-	8,052,518	20,345,592
การจำหน่ายไป	-	-	-	(382,801)	-	(382,801)
การตัดจำหน่าย	-	-	(36)	-	-	(36)
การโอนเข้า/(ออก)	-	6,855,140	154,530	-	(7,009,670)	-
ค่าเสื่อมราคา	-	(69,531,497)	(45,247,273)	(2,040,170)	-	(116,818,940)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	486,545,346	693,294,625	109,644,231	3,441,304	1,198,848	1,294,124,354
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567						
ราคาทุน	486,545,346	1,363,970,256	775,407,043	118,982,824	1,198,848	2,746,104,317
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(670,675,631)	(665,762,812)	(115,541,520)	-	(1,451,979,963)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	486,545,346	693,294,625	109,644,231	3,441,304	1,198,848	1,294,124,354

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	เครื่องตกแต่งติดตั้ง และอุปกรณ์ สำนักงาน
	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566	
ราคาทุน	-
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสะสม	-
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	-
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	-
การเพิ่มขึ้น	41,273
ค่าเสื่อมราคา	(68)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	41,205
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	
ราคาทุน	41,273
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสะสม	(68)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	41,205

บริษัท ทีพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	เครื่องตกแต่งติดตั้ง
	และอุปกรณ์
	สำนักงาน
	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567	
ราคาทุน	41,273
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสะสม	(68)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	41,205
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567	
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	41,205
การเพิ่มขึ้น	244,000
ค่าเสื่อมราคา	(10,677)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	274,528
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567	
ราคาทุน	285,273
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสะสม	(10,745)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	274,528

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

17.2 สินทรัพย์สิทธิการใช้

	งบการเงินรวม			
	ที่ดิน บาท	อาคาร บาท	ยานพาหนะ บาท	รวม บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566				
ราคาทุน	45,247,823	28,359,246	89,966,195	163,573,264
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(20,817,735)	(20,268,055)	(48,443,539)	(89,529,329)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	24,430,088	8,091,191	41,522,656	74,043,935
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่				
31 ธันวาคม พ.ศ. 2566				
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	24,430,088	8,091,191	41,522,656	74,043,935
การเพิ่มขึ้น	-	8,779,804	38,162,515	46,942,319
โอนไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 17.1)	-	-	(3,598,507)	(3,598,507)
ค่าตัดจำหน่าย	(7,136,411)	(7,513,245)	(22,069,553)	(36,719,209)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	17,293,677	9,357,750	54,017,111	80,668,538
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566				
ราคาทุน	45,247,823	37,139,050	120,682,803	203,069,676
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(27,954,146)	(27,781,300)	(66,665,692)	(122,401,138)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	17,293,677	9,357,750	54,017,111	80,668,538

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

	งบการเงินรวม			
	ที่ดิน บาท	อาคาร บาท	ยานพาหนะ บาท	รวม บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567				
ราคาทุน	45,247,823	37,139,050	120,682,803	203,069,676
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(27,954,146)	(27,781,300)	(66,665,692)	(122,401,138)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	17,293,677	9,357,750	54,017,111	80,668,538
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567				
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	17,293,677	9,357,750	54,017,111	80,668,538
การเพิ่มขึ้น	417,859	9,512,708	64,077,233	74,007,800
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า และ การประเมินหนี้สิน	-	-	(38,276)	(38,276)
ค่าตัดจำหน่าย	(7,123,200)	(7,842,035)	(24,944,426)	(39,909,661)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	10,588,336	11,028,423	93,111,642	114,728,401
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567				
ราคาทุน	40,674,421	27,914,592	183,171,829	251,760,842
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(30,086,085)	(16,886,169)	(90,060,187)	(137,032,441)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	10,588,336	11,028,423	93,111,642	114,728,401

หนี้สินตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องได้ถูกเปิดเผยในหมายเหตุ 25

งบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ค่าเช่าที่เกิดจากสัญญาเช่าและสัญญาบริการที่ไม่ได้ถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้ ประกอบด้วย ค่าเช่าผันแปรจำนวน 5.48 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : 5.74 ล้านบาท) ค่าเช่าจากสัญญาเช่าระยะสั้นจำนวน 6.09 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : 4.48 ล้านบาท) และค่าเช่าจากสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำจำนวน 30.92 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : 31.77 ล้านบาท) และกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 จำนวน 88.29 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : 84.62 ล้านบาท) กลุ่มกิจการตัดรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ตัดจำหน่ายหมดแล้วเป็นจำนวนเงิน 25.32 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : ไม่มี)

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	ยานพาหนะ
	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566	
ราคาทุน	993,215
<u>หัก</u> ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(50,069)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	943,146
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	943,146
การเพิ่มขึ้น	2,999,958
ค่าตัดจำหน่าย	(487,602)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	3,455,502
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	
ราคาทุน	3,993,173
<u>หัก</u> ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(537,671)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	3,455,502

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	อาคาร	ยานพาหนะ	รวม
	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567			
ราคาทุน	-	3,993,173	3,993,173
<u>หัก</u> ค่าตัดจำหน่ายสะสม	-	(537,671)	(537,671)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	-	3,455,502	3,455,502
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567			
ราคาตามบัญชีต้นรอบระยะเวลา - สุทธิ	-	3,455,502	3,455,502
การเพิ่มขึ้น	19,633,743	4,182,474	23,816,217
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและการประเมินหนี้สิน	(496,802)	(38,276)	(535,078)
ค่าตัดจำหน่าย	(2,986,900)	(1,389,444)	(4,376,344)
ราคาตามบัญชีสิ้นรอบระยะเวลา - สุทธิ	16,150,041	6,210,256	22,360,297
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567			
ราคาทุน	19,136,941	8,137,371	27,274,312
<u>หัก</u> ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(2,986,900)	(1,927,115)	(4,914,015)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	16,150,041	6,210,256	22,360,297

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

หนี้สินตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องได้ถูกเปิดเผยในหมายเหตุ 25

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ค่าเช่าที่เกิดจากสัญญาเช่าและสัญญาบริการที่ไม่ได้ถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วย ค่าเช่าผันแปรจำนวน 0.05 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : ไม่มี) ค่าเช่าจากสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำจำนวน 0.35 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : ไม่มี) และกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 จำนวน 5.04 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : 0.51 ล้านบาท)

18. ค่าความนิยม

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม		
ราคาทุน	248,455,379	248,455,379
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม	-	-
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	248,455,379	248,455,379
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	248,455,379	248,455,379
การด้อยค่า	-	-
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	248,455,379	248,455,379
ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
ราคาทุน	248,455,379	248,455,379
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม	-	-
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	248,455,379	248,455,379

ค่าความนิยมได้ถูกบันทึกไว้ให้แก่หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (CGU) ที่ถูกกำหนดตามส่วนงานธุรกิจ

การบันทึกส่วนของค่าความนิยมให้แก่หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสามารถแสดงได้ดังนี้

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
การบันทึกส่วนของค่าความนิยมไปยัง		
ธุรกิจประกันวินาศภัย	194,952,524	194,952,524
ธุรกิจสนับสนุนประกันภัย	53,502,855	53,502,855
รวม	248,455,379	248,455,379

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม

กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี ตามที่ได้กล่าวในหมายเหตุข้อ 8.4 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด พิจารณาจากการคำนวณมูลค่าจากการใช้ การคำนวณดังกล่าวอาศัยประมาณการกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ผู้บริหารได้ประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม พบว่าไม่มีค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับค่าความนิยมดังกล่าว

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากการคำนวณมูลค่าจากการใช้ การคำนวณดังกล่าวของกลุ่มธุรกิจสนับสนุนประกันภัย และกลุ่มธุรกิจประกันวินาศภัยใช้ประมาณการกระแสเงินสดก่อนภาษีซึ่งอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี และ 9 ปี ตามลำดับ ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร กระแสเงินสดหลังจากปีที่ 5 และ 9 ใช้ประมาณการของอัตราการเติบโตซึ่งไม่สูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยระยะยาวในตลาดของธุรกิจที่กลุ่มกิจการดำเนินงานอยู่ โดยอัตราคิดลดที่ใช้ในการคำนวณเป็นอัตราก่อนหักภาษีที่สะท้อนถึงความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจนั้น ๆ

ธุรกิจประกันวินาศภัย

ฝ่ายบริหารพิจารณากำไรจากการรับประกันภัย และอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยของกลุ่มธุรกิจประกันวินาศภัย จากงบประมาณโดยอ้างอิงจากการคาดการณ์การเติบโตของตลาด รวมถึงแผนการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้อัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยในส่วนงานธุรกิจประกันวินาศภัยของ บริษัท อินซัวร์เวิร์ส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการมีอัตราเติบโตใน พ.ศ. 2568 อยู่ที่ร้อยละ 522.79 เนื่องจากในปี พ.ศ. 2567 เป็นรอบระยะเวลาแรกที่บริษัท อินซัวร์เวิร์ส จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินธุรกิจเต็มรอบระยะเวลา อัตราการเติบโตเฉลี่ยของเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ปีที่ 2 ถึงปีที่ 9 อยู่ที่ร้อยละ 24.46 โดยทยอยลดลงจนเหลือร้อยละ 5 สอดคล้องกับประมาณการที่รวมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม โดยมีสมมุติฐานด้านอัตราคิดลดก่อนภาษีเป็นร้อยละ 11.49

ธุรกิจสนับสนุนประกันภัย

ธุรกิจสนับสนุนประกันภัยประกอบไปด้วยหลายบริษัท ฝ่ายบริหารพิจารณากำไรขั้นต้น และอัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มธุรกิจสนับสนุนประกันภัย จากงบประมาณโดยอ้างอิงจากผลประกอบการในอดีตที่ผ่านมาประกอบกับการคาดการณ์การเติบโตของตลาดรวมถึงแผนการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้อัตราการเติบโตเฉลี่ยของรายได้ในส่วนงานธุรกิจสนับสนุนประกันภัยในปีที่ 1 และปีที่ 2 อยู่ที่ร้อยละ 54.55 อ้างอิงมาจากแผนการดำเนินงานของกลุ่มกิจการ โดยมุ่งเน้นการขายเครือข่ายทางธุรกิจ และการให้บริการร่วมกันแก่บริษัทในเครือ อัตราการเติบโตเฉลี่ยของรายได้ตั้งแต่ปีที่ 3 ถึงปีที่ 5 อยู่ที่ร้อยละ 19.91 โดยทยอยลดลงจนเหลือร้อยละ 10 สอดคล้องกับอัตราเติบโตเฉลี่ยในอดีต โดยมีสมมุติฐานด้านอัตราคิดลดก่อนภาษีอยู่ในช่วงร้อยละ 9.97 - 11.80

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ

	งบการเงินรวม			
	โปรแกรม			รวม
	โปรแกรม คอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตั้ง	ความสัมพันธ์ กับลูกค้า	
บาท	บาท	บาท	บาท	
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566				
ราคาทุน	326,901,889	9,249,860	17,900,000	354,051,749
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(288,207,209)	-	(1,094,770)	(289,301,979)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	38,694,680	9,249,860	16,805,230	64,749,770
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566				
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	38,694,680	9,249,860	16,805,230	64,749,770
การซื้อเพิ่มขึ้น	6,629,910	27,730,669	-	34,360,579
ตัดรายการ	(6,124)	(2,272,360)	-	(2,278,484)
การโอนเข้า/(ออก)	10,100,083	(10,100,083)	-	-
ค่าตัดจำหน่าย	(15,383,852)	-	(1,867,248)	(17,251,100)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	40,034,697	24,608,086	14,937,982	79,580,765
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566				
ราคาทุน	343,131,882	24,608,086	17,900,000	385,639,968
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(303,097,185)	-	(2,962,018)	(306,059,203)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	40,034,697	24,608,086	14,937,982	79,580,765

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

	งบการเงินรวม			
	โปรแกรม			รวม
	โปรแกรม	คอมพิวเตอร์	ความสัมพันธ์	
	คอมพิวเตอร์	ระหว่างติดตั้ง	กับลูกค้า	
บาท	บาท	บาท		
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567				
ราคาทุน	343,131,882	24,608,086	17,900,000	385,639,968
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(303,097,185)	-	(2,962,018)	(306,059,203)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	40,034,697	24,608,086	14,937,982	79,580,765
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567				
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	40,034,697	24,608,086	14,937,982	79,580,765
การซื้อเพิ่มขึ้น	8,611,373	32,434,560	-	41,045,933
การโอนเข้า/(ออก)	43,195,606	(43,195,606)	-	-
ค่าตัดจำหน่าย	(21,841,684)	-	(1,867,247)	(23,708,931)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	69,999,992	13,847,040	13,070,735	96,917,767
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567				
ราคาทุน	394,938,861	13,847,040	17,900,000	426,685,901
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(324,938,869)	-	(4,829,265)	(329,768,134)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	69,999,992	13,847,040	13,070,735	96,917,767

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	โปรแกรม
	คอมพิวเตอร์
	ระหว่างติดตั้ง
	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566	
ราคาทุน	-
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	-
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	-
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	-
การซื้อเพิ่มขึ้น	840,806
ค่าตัดจำหน่าย	-
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	840,806
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	
ราคาทุน	840,806
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	-
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	840,806

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	โปรแกรม คอมพิวเตอร์	โปรแกรม	
		คอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตั้ง	รวม
	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567			
ราคาทุน	-	840,806	840,806
<u>หัก</u> ค่าตัดจำหน่ายสะสม	-	-	-
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	-	840,806	840,806
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567			
ราคาตามบัญชีต้นรอบระยะเวลา - สุทธิ	-	840,806	840,806
โอนเข้า/(ออก)	840,806	(840,806)	-
ค่าตัดจำหน่าย	(168,162)	-	(168,162)
ราคาตามบัญชีสิ้นรอบระยะเวลา - สุทธิ	672,644	-	672,644
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567			
ราคาทุน	840,806	-	840,806
<u>หัก</u> ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(168,162)	-	(168,162)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	672,644	-	672,644

บริษัท ทีพีย กรู๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

20. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ

กลุ่มกิจการมีสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ดังนี้

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	1,479,468,493	1,496,550,965
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(25,149,100)	(19,267,056)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ	1,454,319,393	1,477,283,909

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราว โดยใช้อัตราภาษีร้อยละ 20 (พ.ศ. 2566 : ร้อยละ 20)

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566 มีดังนี้

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม	1,477,283,909	1,106,680,934
การเปลี่ยนแปลงของภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 33)	(82,613,409)	18,599,409
การเปลี่ยนแปลงของภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	59,648,893	352,003,566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	1,454,319,393	1,477,283,909

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566 รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้

	งบการเงินรวม			
	ยอดต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 บาท	รายการที่รับรู้ ในกำไรหรือขาดทุน บาท	รายการ ที่รับรู้ในกำไร เบ็ดเสร็จอื่น บาท	ยอดปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สำรองค่าสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นแต่ยังมีได้รายงาน (IBNR)	86,054,102	(11,183,957)	-	74,870,145
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	110,672,423	(2,721,608)	-	107,950,815
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	26,207,509	-	-	26,207,509
สำรองค่าสินไหมทดแทน	185,216,768	(24,070,964)	-	161,145,804
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	102,661,360	2,025,779	(14,078,208)	90,608,931
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	821,877,073	-	73,727,101	895,604,174
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน	-	96,669	-	96,669
เงินสำรองเบี่ยงกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้	127,061,326	(49,390,876)	-	77,670,450
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	6,376,609	757,136	-	7,133,745
สำรองค่าใช้จ่ายการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ยังไม่ได้จัดสรร (ULAE)	11,407,506	257,697	-	11,665,203
หนี้สินตามสัญญาเช่า	19,016,289	7,498,759	-	26,515,048
	1,496,550,965	(76,731,365)	59,648,893	1,479,468,493
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน	(250,767)	250,767	-	-
สินทรัพย์สิทธิการใช้	(19,016,289)	(6,132,811)	-	(25,149,100)
	(19,267,056)	(5,882,044)	-	(25,149,100)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ	1,477,283,909	(82,613,409)	59,648,893	1,454,319,393

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

	งบการเงินรวม			
	ยอดต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 บาท	รายการที่รับรู้ ในกำไรหรือขาดทุน บาท	รายการ ที่รับรู้ในกำไร เบ็ดเสร็จอื่น บาท	ยอดปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สำรองค่าสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นแต่ยังมีได้รายงาน (IBNR)	60,245,971	25,808,131	-	86,054,102
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	105,377,733	5,294,690	-	110,672,423
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	26,207,509	-	-	26,207,509
สำรองค่าสินไหมทดแทน	222,420,706	(37,203,938)	-	185,216,768
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	94,700,833	7,992,778	(32,251)	102,661,360
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	469,841,256	-	352,035,817	821,877,073
เงินสำรองเบี่ยงประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้	108,667,367	18,393,959	-	127,061,326
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	6,301,291	75,318	-	6,376,609
สำรองค่าใช้จ่ายการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ยังไม่ได้จัดสรร (ULAE)	12,919,752	(1,512,246)	-	11,407,506
หนี้สินตามสัญญาเช่า	13,951,275	5,065,014	-	19,016,289
	1,120,633,693	23,913,706	352,003,566	1,496,550,965
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน	(1,484)	(249,283)	-	(250,767)
สินทรัพย์สิทธิการใช้	(13,951,275)	(5,065,014)	-	(19,016,289)
	(13,952,759)	(5,314,297)	-	(19,267,056)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ	1,106,680,934	18,599,409	352,003,566	1,477,283,909

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู้ไม่เกินจำนวนที่เป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ามีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีนั้น กลุ่มกิจการไม่ได้รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจำนวน 76.94 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : 48.40 ล้านบาท) ที่สามารถยกไปเพื่อหักลบกับกำไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการขาดทุนสะสมจำนวนเงิน 384.68 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : 242.01 ล้านบาท) จะหมดอายุภายใน พ.ศ. 2572 และ พ.ศ. 2571 ตามลำดับ บริษัทไม่ได้รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจำนวน 45.13 ล้านบาท บาท (พ.ศ. 2566 : 33.55 ล้านบาท) ที่สามารถยกไปเพื่อหักลบกับกำไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการขาดทุนสะสมจำนวนเงิน 225.65 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : 167.75 ล้านบาท) จะหมดอายุภายใน พ.ศ. 2572 และ พ.ศ. 2571 ตามลำดับ

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

21. หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

	งบการเงินรวม					
	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2566		
	หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	หนี้สินส่วนที่เอาประกันภัยต่อ	สุทธิ	หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	หนี้สินส่วนที่เอาประกันภัยต่อ	สุทธิ
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
สำรองค่าสินไหมทดแทน						
- ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและได้รับรายงานแล้ว	6,060,889,832	(4,350,933,214)	1,709,956,618	7,662,166,237	(5,963,594,429)	1,698,571,808
- ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน	1,585,242,902	(1,166,157,577)	419,085,325	1,287,288,947	(811,812,318)	475,476,629
สำรองเบี้ยประกันภัย						
- สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้	16,854,778,305	(13,443,843,306)	3,410,934,999	18,461,231,367	(14,006,064,873)	4,455,166,494
รวม	24,500,911,039	(18,960,934,097)	5,539,976,942	27,410,686,551	(20,781,471,620)	6,629,214,931

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

21.1 สำรองค่าสินไหมทดแทน

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
ยอดคงเหลือ ณ ต้นปี	8,949,455,184	10,083,877,371
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ		
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี	16,027,636,058	14,545,895,533
การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น		
ในปีก่อน	2,026,206,023	1,376,821,853
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากข้อสมมติในการคำนวณสำรอง		
ค่าสินไหมทดแทนระหว่างปี	299,593,435	65,275,451
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี	(19,656,757,966)	(17,122,415,024)
ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี	7,646,132,734	8,949,455,184

21.2 สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
ยอดคงเหลือ ณ ต้นปี	18,461,231,367	17,331,833,797
เบี้ยประกันภัยรับสำหรับปี	32,824,084,212	34,787,284,220
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในปี	(34,430,537,274)	(33,657,886,650)
ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี	16,854,778,305	18,461,231,367

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการไม่มีการตั้งสำรองการเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดจำนวนเงิน 7,559.40 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : จำนวน 9,139.86 ล้านบาท) เนื่องจากสำรองการเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดมีจำนวนต่ำกว่าสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

21.3 ตารางพัฒนาการค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ

ปีอุบัติเหตุ / ปีที่รายงาน	ก่อนปี พ.ศ. 2563 บาท	พ.ศ. 2563 บาท	พ.ศ. 2564 บาท	พ.ศ. 2565 บาท	พ.ศ. 2566 บาท	พ.ศ. 2567 บาท	รวม บาท
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน							
- ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ		12,357,914,233	15,824,079,345	16,909,594,731	14,123,317,369	15,888,304,593	
- หนึ่งปีถัดไป		12,082,864,334	16,653,210,037	18,858,215,932	15,838,988,947		
- สองปีถัดไป		11,982,256,398	16,791,025,923	18,961,842,296			
- สามปีถัดไป		11,955,487,523	17,566,765,961				
- สี่ปีถัดไป		12,061,460,062					
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์	120,238,614,455	12,062,503,514	17,568,020,360	18,962,805,939	15,843,157,284	15,937,382,195	
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม	(119,899,441,112)	(11,907,170,679)	(16,837,503,275)	(18,732,418,750)	(14,802,042,690)	(10,756,828,619)	
รวม	339,173,343	155,332,835	730,517,085	230,387,189	1,041,114,594	5,180,553,576	7,677,078,622
ปรับมูลค่าจากอัตราแลกเปลี่ยน							(30,945,888)
รวมสำรองค่าสินไหมทดแทนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567							<u>7,646,132,734</u>

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

21.4 ตารางพัฒนาการค่าสินไหมทดแทนสุทธิ

ปีอุบัติเหตุ / ปีที่รายงาน	ก่อนปี พ.ศ. 2563 บาท	พ.ศ. 2563 บาท	พ.ศ. 2564 บาท	พ.ศ. 2565 บาท	พ.ศ. 2566 บาท	พ.ศ. 2567 บาท	รวม บาท
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสุทธิ							
- ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ		4,349,894,668	4,419,540,212	6,018,949,726	6,028,991,336	6,380,430,269	
- หนึ่งปีถัดไป		4,477,111,092	5,385,978,822	6,935,213,668	7,095,022,804		
- สองปีถัดไป		4,393,396,699	5,152,632,032	7,031,351,629			
- สามปีถัดไป		4,395,064,034	5,512,590,761				
- สี่ปีถัดไป		4,509,670,297					
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์	33,967,532,667	4,510,713,749	5,513,845,160	7,032,315,272	7,099,188,077	6,429,504,806	
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม	(33,909,241,053)	(4,497,873,867)	(5,072,077,328)	(6,980,135,683)	(6,984,587,629)	(5,002,711,361)	
รวม	58,291,614	12,839,882	441,767,832	52,179,589	114,600,448	1,426,793,445	2,106,472,810
ปรับมูลค่าจากอัตราแลกเปลี่ยน							(270,882)
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - สำรองค่าสินไหมทดแทน							
เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ							22,840,015
รวมสำรองค่าสินไหมทดแทนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567							2,129,041,943

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

21.5 การวิเคราะห์การครบกำหนดของการจ่ายชำระของสำรองค่าสินไหมทดแทน

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
สำรองค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายชำระน้อยกว่า 12 เดือน	5,827,473,786	7,197,285,064
สำรองค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายชำระระหว่าง 1 - 2 ปี	1,241,955,061	1,315,675,404
สำรองค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายชำระระหว่าง 2 - 5 ปี	539,935,988	401,904,569
สำรองค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายชำระเกินกว่า 5 ปี	36,767,899	34,590,147
รวมสำรองค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายชำระ	7,646,132,734	8,949,455,184

21.6 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลัก

	งบการเงินรวม				
	พ.ศ. 2567				
การเปลี่ยนแปลง ในข้อสมมติ	ผลกระทบต่อ สินไหมทดแทน		ผลกระทบต่อ ค่าสินไหมทดแทน		ผลกระทบต่อ ส่วน ของเจ้าของ
	ผลกระทบ ต่อสินทรัพย์ จากการ ประกนภัยต่อ	ผลกระทบ และค่าจัดการ สินไหมทดแทน ที่ไม่สามารถ จัดสรรได้	ผลกระทบต่อ สินไหมทดแทน	ผลกระทบต่อ ค่าสินไหมทดแทน	
อัตราการพัฒนาค่าสินไหม ทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว	+ ร้อยละ 10	1,097,495,146	1,432,832,442	(335,337,296)	(268,269,837)
	- ร้อยละ 10	(1,233,412,726)	(1,637,935,879)	404,523,153	323,618,523
อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน สมบูรณ์ที่คาดการณ์	+ ร้อยละ 10	(115,664,008)	153,196,715	(268,860,723)	(215,088,578)
	- ร้อยละ 10	115,664,008	(153,196,715)	268,860,723	215,088,578

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

งบการเงินรวม					
พ.ศ. 2566					
ผลกระทบต่อ					
เงินสำรอง					
ค่าสินไหมทดแทน					
		ผลกระทบ	และค่าจัดการ	ผลกระทบ	ผลกระทบ
การเปลี่ยนแปลง		ต่อสินทรัพย์	สินไหมทดแทน	ต่อกำไร	ต่อส่วน
ในข้อสมมติ		จากการ	ที่ไม่สามารถ	ต่อกำไร	ต่อส่วน
		ประกันภัยต่อ	จัดสรรได้	ขาดทุน	ของเจ้าของ
อัตรการพัฒนาค่าสินไหม					
ทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว					
	+ ร้อยละ 10	812,045,616	1,123,902,652	(311,857,036)	(249,485,629)
	- ร้อยละ 10	(926,518,325)	(1,260,095,228)	333,576,903	266,861,522
อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน					
สมบูรณ์ที่คาดการณ์					
	+ ร้อยละ 10	326,133,977	596,904,238	(270,770,261)	(216,616,209)
	- ร้อยละ 10	(326,133,977)	(596,904,238)	270,770,261	216,616,209

22. เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

งบการเงินรวม		
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ	3,863,982,198	3,767,477,144
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ	4,380,180,876	5,381,265,029
รวมเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	8,244,163,074	9,148,742,173

23. หุ้นกู้สุทธิ

งบการเงินรวมและ		
งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
หุ้นกู้	1,000,000,000	1,000,000,000
หัก ค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้รอดัตตบัญญัติ	(1,131,801)	(1,798,835)
หุ้นกู้สุทธิ	998,868,199	998,201,165

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

การเปลี่ยนแปลงของหุ้นกู้ มีดังนี้

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
ราคาตามบัญชีต้นปี	998,201,165	-
การออกหุ้นกู้ (เงินสด - สุทธิจากต้นทุนการกู้ยืม)	-	997,957,464
ตัดจำหน่ายต้นทุนการออกหุ้นกู้	667,034	243,701
ราคาตามบัญชีปลายปี	998,868,199	998,201,165

หุ้นกู้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีอายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2569 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.44 ต่อปี มีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน และชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนเมื่อครบกำหนด

สัญญาหุ้นกู้เหล่านี้ได้ระบุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น โดยคำนวณจากงบการเงินรวมรายปีของกลุ่มกิจการ ทั้งนี้กลุ่มกิจการและบริษัทสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญาได้ครบถ้วน

24. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท	บาท	บาท
งบฐานะการเงิน:				
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	398,156,283	450,949,367	22,743,182	5,415,039
ผลประโยชน์อื่น	71,037,543	51,621,905	2,339,766	623,319
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ:				
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	50,177,841	44,647,250	1,376,401	1,316,498
ผลประโยชน์อื่น	6,624,293	5,308,525	129,227	59,318
การวัดมูลค่าใหม่สำหรับ:				
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	(70,911,769)	(965,766)	(520,727)	(804,510)
ผลประโยชน์อื่น	22,996,545	330,731	330,719	330,731

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

รายการเคลื่อนไหวของภาวะผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ระหว่างปีมีดังนี้

	งบการเงินรวม					
	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2566		
	ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน บาท	ผลประโยชน์อื่น บาท	รวม บาท	ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน บาท	ผลประโยชน์อื่น บาท	รวม บาท
ยอดคงเหลือต้นปี	450,949,367	51,621,905	502,571,272	431,579,556	52,488,130	484,067,686
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	38,237,735	5,417,210	43,654,945	33,964,230	4,147,235	38,111,465
ต้นทุนดอกเบี้ย	11,940,106	1,207,083	13,147,189	10,683,020	1,161,290	11,844,310
การวัดมูลค่าใหม่ :						
(กำไร)ขาดทุนที่เกิดจากประสบการณ์	(21,643,773)	3,643,053	(18,000,720)	(1,245,109)	255,312	(989,797)
(กำไร)ขาดทุนจากการประมาณการ						
- สมมติฐานด้านประชากรศาสตร์	(59,318,366)	20,296,889	(39,021,477)	-	-	-
(กำไร)ขาดทุนจากการประมาณการ						
- สมมติฐานด้านการเงิน	10,050,370	(943,397)	9,106,973	279,343	75,419	354,762
หัก ผลประโยชน์จ่าย	(32,059,156)	(10,205,200)	(42,264,356)	(24,311,673)	(6,505,481)	(30,817,154)
ยอดคงเหลือปลายปี	398,156,283	71,037,543	469,193,826	450,949,367	51,621,905	502,571,272

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2566		
	ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน บาท	ผลประโยชน์อื่น บาท	รวม บาท	ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน บาท	ผลประโยชน์อื่น บาท	รวม บาท
ยอดคงเหลือต้นปี	5,415,039	623,319	6,038,358	4,903,051	233,270	5,136,321
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	1,199,246	110,550	1,309,796	1,151,253	51,913	1,203,166
ต้นทุนดอกเบี้ย	177,155	18,677	195,832	165,245	7,405	172,650
การวัดมูลค่าใหม่ :						
(กำไร)ขาดทุนที่เกิดจากประสบการณ์	1,666,607	(129,657)	1,536,950	(1,083,853)	255,312	(828,541)
(กำไร)ขาดทุนจากการประมาณการ						
- สมมติฐานด้านประชากรศาสตร์	(3,542,853)	(59,045)	(3,601,898)	-	-	-
(กำไร)ขาดทุนจากการประมาณการ						
- สมมติฐานด้านการเงิน	1,355,519	519,421	1,874,940	279,343	75,419	354,762
การโอนย้ายพนักงาน	17,120,789	1,256,501	18,377,290	-	-	-
หัก ผลประโยชน์จ่าย	(648,320)	-	(648,320)	-	-	-
ยอดคงเหลือปลายปี	22,743,182	2,339,766	25,082,948	5,415,039	623,319	6,038,358

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็นดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
อัตราคิดลด	ร้อยละ 2.6 – 3.7 ต่อปี	ร้อยละ 3.2 - 3.7 ต่อปี	ร้อยละ 2.6 ต่อปี	ร้อยละ 3.3 ต่อปี
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	ร้อยละ 5.0 - 7.0 ต่อปี	ร้อยละ 5.0 - 7.0 ต่อปี	ร้อยละ 7.0 ต่อปี	ร้อยละ 7.0 ต่อปี
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	ร้อยละ 4.5 - 13 ต่อปี	ร้อยละ 4.5 - 5.1 ต่อปี	ร้อยละ 5.4 ต่อปี	ร้อยละ 5.1 ต่อปี
อัตรามรณะ	ตารางมรณะสำหรับปี พ.ศ. 2560 ปรับปรุงด้วยอัตราร้อยละ 3 ต่อปี	ตารางมรณะสำหรับปี พ.ศ. 2560 ปรับปรุงด้วยอัตราร้อยละ 3 ต่อปี	ตารางมรณะสำหรับปี พ.ศ. 2560 ปรับปรุงด้วยอัตราร้อยละ 3 ต่อปี	ตารางมรณะสำหรับปี พ.ศ. 2560 ปรับปรุงด้วยอัตราร้อยละ 3 ต่อปี
อายุเกษียณ	60 ปี	60 ปี	60 ปี	60 ปี
ราคาทอง	42,900 บาท	30,300 - 34,150 บาท	42,900 บาท	34,150 บาท
อัตราเงินเฟ้อของทอง	ร้อยละ 2.0 ต่อปี	ร้อยละ 2.0 ต่อปี	ร้อยละ 2.0 ต่อปี	ร้อยละ 2.0 ต่อปี

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการคำนวณ

	งบการเงินรวม					
	การเปลี่ยนแปลง ในข้อสมมติ		ผลกระทบต่อภาวะผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้			
			การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ		การลดลงของข้อสมมติ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
		บาท		บาท		
อัตราคิดลด	ร้อยละ 1	ร้อยละ 1	(44,031,004)	(41,703,513)	51,632,493	48,622,991
อัตรากำไรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	ร้อยละ 1	ร้อยละ 1	43,004,121	46,443,097	(37,463,279)	(40,522,985)
อัตรากำไรหมุนเวียนของพนักงาน	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	(32,057,825)	(20,201,385)	35,589,476	22,068,274
อัตรากำไรมรณะ	ร้อยละ 1	ร้อยละ 1	1,636,314	1,586,333	(1,899,504)	(1,817,261)
อัตราราคาทอง	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	14,207,518	10,636,499	(14,207,510)	(10,636,490)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	การเปลี่ยนแปลง ในข้อสมมติ		ผลกระทบต่อภาวะผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้			
			การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ		การลดลงของข้อสมมติ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
		บาท		บาท		
อัตราคิดลด	ร้อยละ 1	ร้อยละ 1	(2,900,978)	(981,772)	3,430,133	1,201,125
อัตรากำไรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	ร้อยละ 1	ร้อยละ 1	3,020,447	1,054,655	(2,616,463)	(881,363)
อัตรากำไรหมุนเวียนของพนักงาน	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	(2,015,165)	(537,199)	2,247,667	595,831
อัตรากำไรมรณะ	ร้อยละ 1	ร้อยละ 1	130,705	37,048	(153,309)	(44,055)
อัตราราคาทอง	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	467,960	124,665	(467,954)	(124,661)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติสถานการณ์ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กัน ในการคำนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาวะผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกับการคำนวณหนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่รับรู้ในงบฐานะการเงิน

วิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำกรวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน

กลุ่มกิจการและบริษัทมีความเสี่ยงในหลาย ๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และโครงการผลประโยชน์อื่น โดยความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญมีดังต่อไปนี้

การเปลี่ยนแปลงในอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของพันธบัตร

อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของพันธบัตรรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นจะทำให้หนี้สินของโครงการลดลงถึงแม้ว่าการเพิ่มมูลค่าของพันธบัตรที่โครงการได้ถือไว้จะชดเชยได้บางส่วน

กลุ่มกิจการมีระยะเวลาถ่วงน้ำหนักของภาวะผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คือ 18.3 ปี (พ.ศ. 2566 : 18.8 ปี)

บริษัทมีระยะเวลาถ่วงน้ำหนักของภาวะผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คือ 18.5 ปี (พ.ศ. 2566 : 22.2 ปี)

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
การวิเคราะห์ระยะเวลาครบกำหนดของการจ่ายชำระผลประโยชน์		
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่ายชำระภายใน 12 เดือน	35,811,473	42,859,272
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่ายชำระระหว่าง 1 - 2 ปี	41,547,272	36,590,912
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่ายชำระระหว่าง 2 - 5 ปี	88,426,330	125,133,265
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่ายชำระ 5 ปีขึ้นไป	1,469,004,306	1,419,324,932

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
การวิเคราะห์ระยะเวลาครบกำหนดของการจ่ายชำระผลประโยชน์		
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่ายชำระภายใน 12 เดือน	218,790	-
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่ายชำระระหว่าง 1 - 2 ปี	215,877	-
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่ายชำระระหว่าง 2 - 5 ปี	5,615,406	-
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่ายชำระ 5 ปีขึ้นไป	134,287,376	69,077,719

25. หนี้สินอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท	บาท	บาท
ค่าสินไหมคู่กรณีค้างจ่าย	46,306,855	3,211,219	-	-
บัญชีพัก	350,287,629	351,893,431	-	-
หนี้สินจากสัญญาเช่า	143,874,045	100,873,461	22,855,610	3,605,284
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	220,979,780	324,954,560	44,798,492	26,972,214
อื่น ๆ	717,327,608	593,743,523	7,149,486	1,083,402
รวมหนี้สินอื่น	1,478,775,917	1,374,676,194	74,803,588	31,660,900

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

25.1 หนี้สินตามสัญญาเช่า

รายละเอียดการครบกำหนดของหนี้สินตามสัญญาเช่ามีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท	บาท	บาท
จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายซึ่งบันทึกเป็น				
หนี้สินตามสัญญาเช่า				
ครบกำหนดภายในไม่เกิน 1 ปี	53,796,998	38,995,048	9,528,486	1,018,212
ครบกำหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี	107,154,681	72,903,087	14,703,254	3,127,824
ครบกำหนดเกิน 5 ปี	-	-	-	-
	160,951,679	111,898,135	24,231,740	4,146,036
หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคตของสัญญาเช่า	(17,077,634)	(11,024,674)	(1,376,130)	(540,752)
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่า	143,874,045	100,873,461	22,855,610	3,605,284
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่า				
ครบกำหนดภายในไม่เกิน 1 ปี	45,838,827	34,010,814	8,818,085	807,427
ครบกำหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี	98,035,218	66,862,647	14,037,525	2,797,857
ครบกำหนดเกิน 5 ปี	-	-	-	-
	143,874,045	100,873,461	22,855,610	3,605,284

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการมีดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่ามีจำนวน 8.46 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : 4.06 ล้านบาท) และบริษัทมีดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่ามีจำนวน 0.59 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : 0.15 ล้านบาท) ซึ่งถูกแสดงเป็นส่วนหนึ่งของ “ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน” ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

26. ผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับแต่ละองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	งบการเงินรวม					
	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2566		
	ผลประโยชน์		จำนวนสุทธิ จากภาษี	ผลประโยชน์		จำนวนสุทธิ จากภาษี
	จำนวน ก่อนภาษี บาท	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษี บาท		จำนวน ก่อนภาษี บาท	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษี บาท	
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระ ผูกพันผลประโยชน์ หลังออกจากงาน	70,911,769	(14,078,208)	56,833,561	965,766	(32,251)	933,515
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของ เงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรม ด้วย FVOCI	(374,168,386)	74,885,407	(299,282,979)	(1,792,700,024)	358,535,135	(1,434,164,889)
ขาดทุนจากการขาย เงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรม ด้วย FVOCI	5,791,530	(1,158,306)	4,633,224	32,496,588	(6,499,318)	25,997,270
รวม	(297,465,087)	59,648,893	(237,816,194)	(1,759,237,670)	352,003,566	(1,407,234,104)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2566		
	ผลประโยชน์		จำนวนสุทธิ จากภาษี	ผลประโยชน์		จำนวนสุทธิ จากภาษี
	จำนวน ก่อนภาษี บาท	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษี บาท		จำนวน ก่อนภาษี บาท	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษี บาท	
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระ ผูกพันผลประโยชน์ หลังออกจากงาน	520,727	-	520,727	804,510	-	804,510
รวม	520,727	-	520,727	804,510	-	804,510

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

27. ทุนเรือนหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการและบริษัทมีหุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดจำนวน 600.01 ล้านหุ้น (พ.ศ. 2566 : 600.01 ล้านหุ้น) เป็นจำนวนเงิน 600.01 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : 600.01 ล้านบาท) ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (พ.ศ. 2566 : 1 บาท) กลุ่มกิจการและบริษัทมีหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 594.29 ล้านหุ้น (พ.ศ. 2566 : 594.29 ล้านหุ้น) เป็นจำนวนเงิน 594.29 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : 594.29 ล้านบาท)

28. ทุนสำรองตามกฎหมายและสำรองทั่วไป

ทุนสำรองตามกฎหมาย

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีจนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 สำรองตามกฎหมายของบริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีพียประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท อะมีตี้ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด บริษัท พี เซอร์เวย์ แอนด์ลอร์ จำกัด และบริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทีพีย จำกัด มีจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

สำรองทั่วไป

กลุ่มกิจการจัดสรรกำไรสะสมส่วนหนึ่งเป็นสำรองทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายงานทางธุรกิจของกลุ่มกิจการได้อย่างต่อเนื่อง

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

29. เงินปันผล

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 8 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 297,146,168 บาท โดยเงินปันผลกำหนดจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 5 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของรอบระยะเวลาระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 653,721,570 บาท โดยเงินปันผลกำหนดจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 297,146,168 บาท โดยเงินปันผลกำหนดจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับกำไรสุทธิประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ในอัตรา 0.75 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 445,719,252 บาท โดยเงินปันผลกำหนดจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

งบการเงินรวม

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทีพียประกันภัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของรอบระยะเวลาระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 300,000,000 บาท โดยเงินปันผลกำหนดจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทีพีย ไอเอสบี จำกัด ครั้งที่ 5 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของรอบระยะเวลาระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 22,077,993 บาท โดยเงินปันผลกำหนดจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ทีพียประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ในอัตรา 1.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 660,000,000 บาท โดยเงินปันผลกำหนดจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ทิพย ไอเอสบี จำกัด ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับกำไรสุทธิประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,000,000 บาท โดยเงินปันผลกำหนดจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัด ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับกำไรสุทธิประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ในอัตรา 70 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 3,500,000 บาท โดยเงินปันผลกำหนดจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท อะมิตี้ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับกำไรสุทธิประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ในอัตรา 450 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 9,000,000 บาท โดยเงินปันผลกำหนดจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ดี พี เซอร์เวย์ แอนด์ลอร์ จำกัด ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับกำไรสุทธิประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ในอัตรา 125 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 27,125,000 บาท โดยเงินปันผลกำหนดจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทิพย ไอเอสบี จำกัด ครั้งที่ 3 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 14,000,000 บาท โดยเงินปันผลกำหนดจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 300,000,000 บาท โดยเงินปันผลกำหนดจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ดี พี เซอร์เวย์ แอนด์ลอร์ จำกัด ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับกำไรสุทธิประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ในอัตรา 80 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 17,360,000 บาท โดยเงินปันผลกำหนดจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)**หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ****สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567**

เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท อะมิตี้ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับกำไรสุทธิประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ในอัตรา 445 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 8,900,000 บาท โดยเงินปันผลกำหนดจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ศูนย์ฝึกรบมทีพีย จำกัด ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับกำไรสุทธิประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ในอัตรา 60 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 3,000,000 บาท โดยเงินปันผลกำหนดจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566

30. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท	บาท	บาท
ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยและการจัดการค่าสินไหมทดแทน	982,077,777	960,501,294	52,600,670	43,314,833
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยและการจัดการค่าสินไหมทดแทน	423,342,629	444,272,470	6,064,696	698,253
(กลับรายการ)หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	(56,401,883)	6,075,517	-	-
ค่าตอบแทนกรรมการ	58,551,410	56,338,385	10,998,000	10,122,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น	831,128,984	705,510,569	20,244,101	17,364,326
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	2,238,698,917	2,172,698,235	89,907,467	71,499,412

31. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและกรรมการบริษัท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินเดือนและค่าแรง	1,204,940,737	1,192,569,295	75,301,776	48,677,601
เงินประกันสังคม	11,212,059	10,827,095	383,250	289,370
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	65,694,682	63,747,954	2,724,446	1,403,390
ผลประโยชน์อื่น ๆ	135,433,040	106,563,061	3,323,702	3,066,472
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและกรรมการบริษัท	1,417,280,518	1,373,707,405	81,733,174	53,436,833

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

32. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มกิจการและบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดระเบียบจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือน ในอัตราร้อยละ 2 ร้อยละ 3 ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 และร้อยละ 15 ของเงินเดือน และเงินที่กลุ่มกิจการและบริษัทจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 2 ร้อยละ 3 ร้อยละ 5 และร้อยละ 10 ของเงินเดือนซึ่งขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัดซึ่งจะช่วยให้พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นจำนวนเงินประมาณ 65.69 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : 63.75 ล้านบาท) และบริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นจำนวนเงินประมาณ 2.72 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : 1.40 ล้านบาท)

33. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566 มีรายละเอียด ดังนี้

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน :		
ภาษีเงินได้ปัจจุบันสำหรับกำไรทางภาษีสำหรับปี	284,739,872	438,492,008
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :		
ลด(เพิ่ม)ในสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 20)	76,731,365	(23,913,706)
เพิ่มในหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 20)	5,882,044	5,314,297
รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	82,613,409	(18,599,409)
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	367,353,281	419,892,599

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ภาษีเงินได้สำหรับกำไรก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจำนวนเงินที่แตกต่างจากการคำนวณกำไรทางบัญชีคู่กับอัตราภาษีมีรายละเอียด ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท	บาท	บาท
กำไรภาษีเงินได้	1,904,860,176	2,202,482,057	914,545,392	219,762,177
ภาษีคำนวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20	380,972,035	440,496,411	182,909,078	43,952,435
ผลกระทบ :				
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี	(43,510,316)	(42,697,180)	(194,785,946)	(62,228,233)
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี	1,350,481	(6,055,943)	296,197	214,970
ขาดทุนสะสมทางภาษีที่ไม่ได้รับรู้	28,541,081	28,149,311	11,580,671	18,060,828
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	367,353,281	419,892,599	-	-

อัตราภาษีเงินได้ถัวเฉลี่ยเป็นร้อยละ 19 (พ.ศ. 2566 : ร้อยละ 19)

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีแสดงไว้ในหมายเหตุ 20

34. ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	440,512	801,699
รวมผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	440,512	801,699

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการมีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นจำนวน 440,512 บาท (พ.ศ. 2566 : 801,699 บาท)

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

35. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับปีที่เป็นของหุ้นสามัญด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงการคำนวณได้ ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (บาท)	1,521,240,858	1,759,440,740	914,545,392	219,762,177
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี (หุ้น)	594,292,336	594,292,336	594,292,336	594,292,336
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	2.56	2.96	1.54	0.37

กลุ่มกิจการไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปี พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566

36. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลและกิจการที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม โดยที่บุคคลหรือกิจการนั้นมีอำนาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัท หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการลงทุน บริษัทร่วม การร่วมค้า และบุคคลหรือกิจการซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญเหนือบริษัท ผู้บริหารสำคัญรวมทั้งกรรมการของบริษัท ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น และกิจการที่ถูกควบคุมหรือถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลเหล่านั้น ถือเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

บริษัทเป็นบริษัทในลำดับสูงสุด

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย
บริษัท ทิพย ไอเอสพี จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ทิพย ไอบี จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ทิพย เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท อะมิตี อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ดี พี เซอร์เวย์ แอนด์ลอว์ จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท อินชัวร์เวิร์ส จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย
บริษัท ฮอไรซอน ที 8 จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท มีที มีเงิน จำกัด	บริษัทร่วม
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 13.46 และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
ธนาคารออมสิน	ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 11.31 และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 10.00 และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อยถือหุ้นร้อยละ 17.76 และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (สปป. ลาว)	บริษัทย่อยถือหุ้นร้อยละ 10.00 และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
บริษัท จัดการทรัพย์สินและชุมชน จำกัด	บริษัทย่อยถือหุ้นร้อยละ 10.00 และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ในระหว่างปี กลุ่มกิจการมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

	งบการเงินรวม		นโยบายการกำหนดราคา
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	
	บาท	บาท	
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			
<u>บริษัทรวม</u>			
รายได้ค่าบริการอื่น	355,794	236,355	ตามราคาที่ตั้งลงกันโดยอ้างอิงจากราคาตลาด
รายได้อื่น			
รายได้ค่าเช่า	1,680,357	1,209,720	ตามราคาที่ตั้งลงกันโดยอ้างอิงจากราคาตลาด
รายได้ค่าบริการ	2,707,530	1,349,748	ตามราคาที่ตั้งลงกันโดยอ้างอิงจากราคาตลาด
<u>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>			
เบียประกันภัยรับ	1,504,686,245	1,364,846,383	อัตราปกติในการดำเนินธุรกิจประกันภัย
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	685,733,123	603,400,024	อัตราค่านายหน้าตามประเภทของการรับประกันภัยซึ่งไม่เกินที่กฎหมายกำหนด
ค่าสินไหมทดแทนและ ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่า สินไหมทดแทน	(25,707,247)	(27,225,034)	ตามที่เกิดขึ้นจริง
รายได้จากการลงทุนสุทธิ			
ดอกเบียรับ	26,675,672	19,677,709	อัตราดอกเบียร้อยละ 0.35 – 2.00 ต่อปี
เงินปันผลรับ	77,488,268	12,705,000	ตามที่ประกาศจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	13,582,517	15,714,538	ตามราคาที่ตั้งลงกันโดยอ้างอิงจากราคาตลาด
รายได้อื่น			
รายได้ค่าเช่า	6,024,317	5,984,340	ตามราคาที่ตั้งลงกันโดยอ้างอิงจากราคาตลาด
รายได้ค่าบริการ	21,622,728	12,938,887	ตามราคาที่ตั้งลงกันโดยอ้างอิงจากราคาตลาด
ต้นทุนทางการเงิน	4,484,252	5,643,645	อัตราดอกเบียร้อยละ 3.44 ต่อปี

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	
	บาท	บาท	
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			
<u>บริษัทในเครือ</u>			
รายได้จากการลงทุนสุทธิ			
เงินปันผลรับ	973,929,729	311,141,167	ตามที่ประกาศจ่าย
ดอกเบี๋ยรับ	4,486,958	1,199,271	อัตราดอกเบี๋ยร้อยละ 3.94 ต่อปี
รายได้ค่าบริการอื่น	100,046,933	2,507,372	ตามราคาที่ตั้งกลงร่วมกันตามสัญญา
ต้นทุนบริการ	456,480	-	ตามราคาที่ตั้งกลงร่วมกันตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	17,026,167	4,084,441	ตามราคาที่ตั้งกลงร่วมกันตามสัญญา
<u>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>			
รายได้จากการลงทุนสุทธิ			
ดอกเบี๋ยรับ	1,576,775	928,134	อัตราดอกเบี๋ยร้อยละ 0.35 - 0.50 ต่อปี
ต้นทุนทางการเงิน	4,484,252	5,643,645	อัตราดอกเบี๋ยร้อยละ 3.44 ต่อปี
กลุ่มกิจการมีสินทรัพย์ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนและหนี้สินที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้			
	งบการเงินรวม		
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	
	บาท	บาท	
งบฐานะการเงิน			
<u>บริษัทรวม</u>			
สินทรัพย์อื่น	416,266	396,144	
หนี้สินอื่น	1,059,986	1,059,986	
<u>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>			
เงินฝากสถาบันการเงิน	1,842,582,471	2,205,715,068	
เบี๋ยประกันภัยค้ำรับ	90,731,650	85,078,020	
รายได้จากการลงทุนค้ำรับ	8,857,573	8,784,334	
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ	142,862,426	42,698,364	
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ	675,957,300	912,050,091	
สินทรัพย์อื่น	10,756,639	6,970,037	
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	163,592,990	365,561,464	
ค่านายหน้าประกันภัยค้ำจ่าย	252,629,487	207,797,213	
หุ้นกู้	130,000,000	130,000,000	
หนี้สินอื่น	6,786,495	7,318,804	

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
งบฐานะการเงิน		
<u>บริษัทในเครือ</u>		
ลูกหนี้การค้าสุทธิ	95,124,493	2,682,888
รายได้จากการลงทุนค้างรับ	5,292,230	1,199,271
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	213,500,000	90,000,000
สินทรัพย์สิทธิการใช้	16,150,040	-
สินทรัพย์อื่น	28,656,937	932,189
หนี้สินอื่น	23,865,068	3,770,062
<u>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
เงินฝากสถาบันการเงิน	14,321,274	291,160,492
สินทรัพย์อื่น	41,958	-
หุ้นกู้	130,000,000	130,000,000
หนี้สินอื่น	1,678,532	1,678,532

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

การเปลี่ยนแปลงของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566 เป็นดังนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	90,000,000	-
เงินให้กู้ยืมเพิ่มระหว่างปี	123,500,000	90,000,000
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	213,500,000	90,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการกู้ยืมปกติ มีกำหนดการจ่ายชำระคืนเงินต้นในปี พ.ศ. 2569 และพ.ศ. 2570 และดอกเบี้ยในปี พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 และ พ.ศ. 2570 ตามลำดับ และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.94 (พ.ศ. 2566 : ร้อยละ 3.94) กลุ่มกิจการไม่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในรอบปี ปัจจุบัน สำหรับเงินให้กู้ยืมดังกล่าว

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญของบริษัท

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566 เป็นดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท	บาท	บาท
ผลประโยชน์ระยะสั้น	166,480,696	150,541,103	21,974,528	15,417,234
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	2,079,478	2,605,499	-	-
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	33,068	31,995	-	-
รวม	168,593,242	153,178,597	21,974,528	15,417,234

37. หลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการได้นำเงินฝากธนาคารจำนวน 28.00 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : 28.00 ล้านบาท) วางไว้เป็นหลักทรัพย์ประกันไว้กับนายทะเบียนประกันภัยตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (หมายเหตุ 9)

38. หลักทรัพย์ที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำรองวางไว้กับนายทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 พันธบัตร หุ้นกู้ และเงินฝากประจำ จำนวน 964.83 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : 1,000.18 ล้านบาท) ใช้เป็นหลักทรัพย์ในการวางเป็นสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยไว้กับนายทะเบียน (หมายเหตุ 14)

39. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการมียอดสะสมของเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยตามประกาศ คปภ. เรื่องกำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่กลุ่มกิจการต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนประกันวินาศภัย พ.ศ. 2552 จำนวน 994.76 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : 833.61 ล้านบาท)

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

40. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

กลุ่มกิจการดำเนินกิจการใน 3 ส่วนงานทางธุรกิจ คือ ธุรกิจประกันวินาศภัย ธุรกิจการลงทุน และธุรกิจสนับสนุนประกันภัย โดยดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดังนั้นรายได้กำไร สินทรัพย์ และหนี้สินทั้งหมดที่แสดงในข้อมูลทางการเงินรวมจึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้ และเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มกิจการได้รายงานส่วนงานดำเนินงาน ตามที่แสดงข้อมูลรายได้และกำไรของส่วนงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566 ดังนี้

	งบการเงินรวม									
	ธุรกิจประกันวินาศภัย		ธุรกิจการลงทุน		ธุรกิจสนับสนุนประกันภัย		รายการตัดบัญชี		รวม	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
รายได้จากการรับประกันภัย	14,243,885,890	14,461,275,143	-	-	325,603,619	303,469,835	(375,302,346)	(314,694,003)	14,194,187,163	14,450,050,975
รายได้จากการลงทุน	825,081,322	836,859,819	1,008,345,620	333,185,224	2,997,974	2,589,033	(1,008,660,437)	(334,735,438)	827,764,479	837,898,638
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	40,171,110	15,548,234	-	-	-	-	40,171,110	15,548,234
รายได้ค่าบริการอื่น	-	-	100,046,932	2,507,372	552,453,470	405,565,752	(610,658,663)	(391,281,233)	41,841,739	16,791,891
รายได้อื่น	163,555,687	145,641,350	31	31	1,453,124	2,564,542	(28,383,451)	(8,297,797)	136,625,391	139,908,126
รวมรายได้	15,232,522,899	15,443,776,312	1,148,563,693	351,240,861	882,508,187	714,189,162	(2,023,004,897)	(1,049,008,471)	15,240,589,882	15,460,197,864
ค่าใช้จ่ายธุรกิจประกันภัย	11,085,146,865	11,080,526,941	-	-	276,732,257	259,085,723	(756,776,588)	(594,416,336)	10,605,102,534	10,745,196,328
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำคัญ	125,339,067	119,315,935	27,142,528	16,737,234	16,111,647	17,125,428	-	-	168,593,242	153,178,597
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,148,138,893	2,023,614,234	71,050,398	59,069,672	73,124,434	56,692,429	(222,208,050)	(119,856,697)	2,070,105,675	2,019,519,638
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	440,512	801,699	-	-	-	-	-	-	440,512	801,699
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	39,648,238	25,713,982	-	-	(4,486,958)	(1,199,271)	35,161,280	24,514,711
ต้นทุนบริการ	-	-	41,283,070	-	423,846,626	314,504,834	(8,803,233)	-	456,326,463	314,504,834
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	347,031,797	411,115,673	-	-	20,321,484	8,776,926	-	-	367,353,281	419,892,599
รวมค่าใช้จ่าย	13,706,097,134	13,635,374,482	179,124,234	101,520,888	810,136,448	656,185,340	(992,274,829)	(715,472,304)	13,703,082,987	13,677,608,406
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	1,526,425,765	1,808,401,830	969,439,459	249,719,973	72,371,739	58,003,822	(1,030,730,068)	(333,536,167)	1,537,506,895	1,782,589,458

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

สินทรัพย์และหนี้สินของส่วนงานของกลุ่มกิจการ มีดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม				
	ธุรกิจประกันวินาศภัย	ธุรกิจการลงทุน	ธุรกิจสนับสนุน ประกันภัย	รายการตัดบัญชี	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567	52,325,640,300	11,322,979,500	491,866,029	(11,017,578,545)	53,122,907,284
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	56,184,424,861	11,135,205,628	392,748,748	(10,452,854,453)	57,259,524,784
หนี้สิน					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567	42,992,530,528	1,320,161,401	217,846,414	(766,371,098)	43,764,167,245
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	47,273,738,938	1,128,661,768	183,767,535	(320,388,946)	48,265,779,295

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

41. ทรัพย์สินที่มีข้อจำกัดและภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการได้นำพันธบัตรและหุ้นกู้จำนวน 179.57 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : 210.81 ล้านบาท) บัตรออมทรัพย์จำนวนเงิน 10.00 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : 10.00 ล้านบาท) และเงินฝากธนาคาร จำนวน 1.25 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : ไม่มี) ใช้ในการวางค้ำประกันสำหรับการรับประกันภัย การวางค้ำประกันสำหรับเครื่องรูดบัตร และการวางค้ำประกันสัญญาบริการ และเงินฝากธนาคารจำนวน 90.25 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : 40.25 ล้านบาท) ใช้เป็นหลักทรัพย์ในการวางค้ำประกันในกรณีผู้เอาประกันที่เป็นผู้ขับซีทรอยนต์ตกเป็นผู้ต้องหา ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร และใช้ในการค้ำประกันสำหรับการรับประกันภัย (หมายเหตุ 9 และ 14)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการมีวงเงินเบิกเกินบัญชีที่ยังไม่ได้เบิกออกมาใช้เป็นจำนวนเงิน 10.00 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำวง ร้อยละ 2.00 ต่อปี (พ.ศ. 2566 : 10.00 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำวงร้อยละ 2.00 ต่อปี) และ 30.00 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ย MOR ลบร้อยละ 2.00 ต่อปี (พ.ศ. 2566 : ไม่มี)

กลุ่มกิจการและบริษัทมีวงเงินกู้ระยะสั้นในรูปตัวสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงินที่ยังไม่ได้เบิกออกมาใช้เป็นจำนวนเงิน 700 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ย BIBOR บวกอัตราราคที่ร้อยละ 1.50 ถึง 2.00 ต่อปี (พ.ศ. 2566 : 700 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.50 ถึง 2.00 ต่อปี) และมีวงเงินกู้ระยะสั้นในรูปตัวสัญญาใช้เงินจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ยังไม่ได้เบิกออกมาใช้เป็นจำนวนเงิน 570 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ย BIBOR 6 เดือนบวกอัตราราคที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี (พ.ศ. 2566 : จำนวนเงิน 570 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ย BIBOR 6 เดือนบวกอัตราราคที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี)

42. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหลังและภาระผูกพัน

ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานและก่อสร้างอาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการมีการทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน อุปกรณ์ และบริการอื่น ๆ อายุสัญญามีระยะเวลาประมาณ 1 - 5 ปี โดยกลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าและค่าบริการ ภายใน 1 ปี จำนวน 122.02 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : 148.96 ล้านบาท) และส่วนที่เกินกว่า 1 ปี จำนวน 31.82 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : 52.87 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการมีการทำสัญญาค่าบริการการใช้งานของระบบสารสนเทศระหว่างบริษัทย่อย 2 แห่ง ในกลุ่มกิจการโดยมีค่าบริการในอัตราร้อยละ 2.00 ของเบี่ยประกันภัยรับ (พ.ศ. 2566 : ร้อยละ 2.00)

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

คดีฟ้องร้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีจากการเป็นผู้รับประกันภัยตามการดำเนินงานปกติของธุรกิจโดยมีทุนทรัพย์ถูกฟ้องเป็นจำนวนเงินโดยรวมประมาณ 2,244.89 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : 2,287.63 ล้านบาท) กลุ่มกิจการมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความที่ถูกฟ้องร้องในมูลค่าที่ไม่เกินความคุ้มครองตามกรมธรรม์ จำนวน 1,763.61 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : 1,676.74 ล้านบาท) ซึ่งการพิจารณาคดีดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จและส่วนใหญ่กลุ่มกิจการคาดว่าจะชนะคดี อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการได้บันทึกสำรองเผื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเป็นจำนวน 141.39 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : 293.66 ล้านบาท)

การค้าประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามกลุ่มกิจการเหลืออยู่เป็นจำนวนเงิน 22.60 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : 16.67 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาระผูกพันสำหรับการรับประกันภัยตามปกติธุรกิจของกลุ่มกิจการ

43. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 594,292,336 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลจะถูกพิจารณาในวาระของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

งบการเงินรวม

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ทีพีย ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ในอัตรา 1.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 660,000,000 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลจะถูกพิจารณาในวาระของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป